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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่   4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564 

วันจันทร์ที่  22 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายวัชรินทร์   นาคกุล  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2. นายยุทธนา    แสงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
3. นายจรูญ    สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
4. นายธีระพล  ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
5. นายปุณนรัตน์ ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
6. นายวิรัช  ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
7. นางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
8. นายไพโรจน์ อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
9. นายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
10. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
11. นายผอง  ผลเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
12. นายวิชา  กลับชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมคิด    ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
3. นายบุญเลิศ  รอดศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
4. นายนิติเทพ  ศรีสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
5. นายไพโรจน์  ยงทิว   ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
6. นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
7. นางสาวกนกณัฐ   อนุพงศ์   รองปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
8. นางนันทา  ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
9. นายศิริชัย  บุญศรี   ผอ.กองช่าง 
10. นายอพิชิต  จันทร์เดช  ประธานชุมชน หมู่ที่ 1 
11. นายประยูร  สวนจันทร์  ประธานชุมชน หมู่ที่ 6 
12. นายวารินทร์  งามประดิษฐ์  ประชาชน 
13. นายประวิทย์  กลุน้อย   ประชาชน 
14. นายสันติ  ยอดแถม  ประชาชน 
15. นายประเสริฐ เพชรเจริญ  ประชาชน 
16. นายอนันต์  มีแสง   ประชาชน 
17. นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
18. นางสาวปราณี อินทร์ช่วย  ภารโรง (พนักงานเสริฟน้ำ) 
19. นายวิสุทธิ์  ศรีธุลี   พนักงานขับรถ (ควบคุมเครื่องเสียง) 
20. นายสายัณห์  ชัยเมือง   ผช.จพง.พัฒนาชุมชน(ควบคุมเครื่องเสียง) 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้ 
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โอกาส
ต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี 
ประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพรุพี สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้ง  1 ประจำปี 2564  ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
ประจำปี 2564ขอเชิญครับ 

 

นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลพรุพีเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เลขานุการสภาฯ พรุพี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2564ตามที่สภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 เป็นต้นไป  กำหนด 30 วัน นั้น
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล  
พ.ศ. 2496 ประกอบกับความตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  พ.ศ. 2547  ประกอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีครั ้งแรก  ในวันที ่ 4 มิถุน ายน  2564   
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบโดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ตุลาคม  2564   
    

นายวัชรินทร์    นาคกุล  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระกระผมขอบรรจุญัตติใหม่ จำนวน 2 ญัตติ ให้เพิ่ม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที่ 5   

ข้อ 5.4 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล
ติกคอนกรีตเลียบรถไฟถึงถนนบ้านอินทนินงาม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อคลองปราบ 
หมู่ที่ 3  และ  

ข้อ 5.5 เป็นญัตติ เรื่องขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน
จากผลกระทบของโรคระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- สำหรับเรื ่องนี ้กระผมได้รับหนังสือจากฝ่ายบริหารให้แจ้งที ่ประชุม

รับทราบเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นปีงบประมาณ  2565 ภายใต้
ข้อจำกัดด้านรายได้และกฎหมาย”ด้วยสำนักกรมส่งเสริมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้รับแจ้งจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ว่ าได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื ่อ “ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น
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ปีงบประมาณ  2565 ภายใต้ข้อจำกัดด้านรายได้และกฎหมาย” ขึ้นระหวา่งวันที่ 
7-11 ธันวาคม  2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สำหรับเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความประสงค์ได้กับ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้ครับ เพ่ือจะได้จัดทำเอกสารต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  13สิงหาคม  2564 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามีข้อความตอน 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี   ใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าวขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบรับรอง”รายงานการ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี   

พ.ศ. 2564  เมื่อที่  13  สิงหาคม   2564โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง  1   เสียง 
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เทศบาล ตำบลพรุพี สมัยสามัญ  สมัยที ่  3 ครั ้งที ่  1 ประจำปี พ.ศ. 2564   

เมื่อที่ 13สิงหาคม 2564ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  11เสียง ไม่เห็นชอบ   -
เสียงงดออกเสียง1เสียง  ต่อไป 

 
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  30สิงหาคม  2564 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามีข้อความตอน 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี   ใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าวขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12   ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบรับรอง”รายงานการ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี   

พ.ศ. 2564  เมื่อที่  30 สิงหาคม   2564  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง  1   เสียง 
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เทศบาล ตำบลพรุพี สมัยสามัญ  สมัยที ่  3 ครั ้งที ่  2 ประจำปี พ.ศ. 2564   

เมื่อที่ 30  สิงหาคม 2564  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  11  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  
เสียงงดออกเสียง  1  เสียง  ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

5.1  เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั ้งสิ้น 
23,000 บาท 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ตามท่ีเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้เพ่ือนสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้รับทราบแล้ว ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับขอเชิญท่านนายกฯ  
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 การเสนอญัตตินี้กระผมขอมอบให้รองนายกผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอแทน
ครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบล  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี พรุพี เป็นผู้เสนอญัตติครับ 
 
นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
     กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ  

ข้าพเจ้าขอเสนอ  เรื่อง  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565  ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี  ได้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  และได้ประกาศใช้
มาระยะหนึ่งแล้ว  นั้น  จำนวนเงิน  8,000.-บาท 
 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     กองการศึกษา 
     ข้อเท็จจริง 

1.ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่  สฎ  72402/1182  ลงวันที่  1  
พฤศจิกายน  2564  เรื ่อง  รายงานผลการซ่อมแซมเครื ่องปริ ้นเตอร์  กอง
การศึกษา  จำนวน  1  เครื่อง  (-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ-) กองคลัง  
ได้แจ้งกลับมายังกองการศึกษา  ว่างานพัสดุ  ได้ดำเนินการให้ทางร้านตรวจเช็ค
อาการตามที่แจ้งแล้ว  ปรากฏว่า  ต้องเปลี่ยนแผงวงจรหลัก  และค่าซ่อมเปลี่ยน
อะไหล่  เป็นจำนวนเงิน  6,090  บาท  จึงทำให้หากส่งซ่อมจะไม่คุ้มค่ากับราคา  
และราคาในการซ่อมก็สูงเกือบเท่าตัว  ซึ่งเครื่องพิมพ์ยี ่ห้อ  Brotherรุ่น  MFC-
9140CDN  หมายเลขครุภัณฑ์  478-59-0028  ก็ได้รับการใช้งานมาอย่าง
หนักและเป็นเวลานานแล้ว   

2.ตามที่  กองการศึกษา  ได้แจ้งให้กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี  เข้ามา
ตรวจเช็คอาการของเครื่องปั๊มน้ำที่ได้ติดตั้งไว้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลพรุพี  เนื่องจาก  พอเปิดสวิตช์ไฟเพ่ือใช้งาน  มีไฟรั่ว  และช๊อต  หลังจากนั้น
จึงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  ทำให้เกิดการเผาไหม้ตรงมอเตอร์  ปรากฏว่า  แผงวงจร
ไฟฟ้าภายในเครื่องปั๊มน้ำได้เกิดความเสียหาย  จนไม่สามารถซ่อมได้  

3.เนื่องจาก มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ กองการศึกษา จึงมีความจำเป็น
ขออนุมัติโอนลด–โอนเพิ่มงบประมาณบางรายการ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร  
และเพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ  โดยการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โอนลด-โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    รายการที่  1 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา

( 0 0 2 1 1 ) ง บ บ ุ ค ล า ก ร ( 5 2 0 0 0 0 ) ห ม ว ด เ ง ิ น เ ด ื อ น ( ฝ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ) 
(522000)ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)  งบประมาณ 
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    ตั้งไว้  1,298,220.-บาท  
คงเหลือ      994,490.-บาท 

     โอนลด       15,000.-บาท 
     คงเหลือ       979,490.-บาท  
 

รวมโอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 
เป็นเงิน 15,000 บาท(-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565หน่วยงาน

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบลงทุน(540000)  หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(411600)  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionเลเซอร์หรือ LEDสี 
จำนวน1  เครื่อง(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  เป็นเงิน  
15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

-  เป็นอุปกรณ์ที ่ม ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน   

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า

ต่อนาที(ppm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm) 
     -  มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า256 MB 
     -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
     -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 
     -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
     -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
     -  สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99สำเนา 
     -  สามารถย่อและขยายได2้5ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

     -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
     -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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รายการที่  2 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา

( 0 0 2 1 1 ) ง บ บ ุ ค ล า ก ร ( 5 2 0 0 0 0 ) ห ม ว ด เ ง ิ น เ ด ื อ น ( ฝ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ) 
(522000)ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)  งบประมาณ 

   ตั้งไว้  1,298,220.-บาท  
คงเหลือ      979,490.-บาท 

     โอนลด          8,000.-บาท 
     คงเหลือ       971,490.-บาท  
 

รวมโอนลดเพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่  รายการจัดซื ้อเครื ่องปั ๊มน้ำ
อัตโนมัติ  เป็นเงิน  8,000.-บาท(-แปดพันบาทถ้วน-) 

โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565

หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) งบลงทุน(540000)  หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(410400)  งบประมาณตั ้งไว้ 8,000.-บาท 
(-แปดพันบาทถ้วน-)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปั ๊มน้ำอัตโนมัติ   จำนวน1  เครื ่อง 
(ราคาตามท้องตลาด)เป็นเงิน  8,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

     -  เป็นเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ  แรงดันคงที่ขนาด  200 วัตต์   
ในการนี้  จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ

รายจ ่ายประจำป ี  2565จำนวน 2 รายการ เป ็นเง ิน 23,000. -บาท 
(-สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเข้าวาระการประชุม เสนอสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้นก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบไม่ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย ซักถามหรือสอบถามรายละเอียด

ของญัตติก็ขอเชิญครับถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ครับ ขอเชิญท่าน 
เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12   ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 

รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาทขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  11  เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  -  เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม   1   เสียงงดออกเสียง   1  เสียง 
 

ต่อไป ข้อ 5.2 
 

5.2  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อ
ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้เข้า
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

1.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2559   

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563   
 3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563    

4. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ที่ มท 5311.18/
กฟส.อ.บนส ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื ่อง ขออนุญาตใช้พื้นที ่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  สำหรับญัตตินี้กระผมขออนุญาติท่านประธานขอมอบหมายให้ท่านรอง 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกฯ ผู้รับผิดชอบครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้รับผิดชอบเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายบุญเลิศ   รอดศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
     กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ  

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
เพ่ือประกอบการ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื ่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 ดังนี้      
 เรื่องเดิม       
 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ที ่ มท 5311.18/
กฟส.อ.บนส ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื ่อง ขออนุญาตใช้พื้นที ่ป่าสงวน
แห่งชาติ      
 ข้อเท็จจริง       
 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนาสาร ได้มีการปักเสาพาด
สายผ่านเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื ่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
ประกอบคำขออนุญาต จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพรุพี นำเรื่องการ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองน้ำเฒ่า ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนาสาร เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตาม
นโยบายรัฐบาล เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนาสาร จะได้ใช้ประกอบคำขออนุญาต
ตามระเบียบต่อไป       
 ระเบียบ / ข้อกฎหมาย      
 1. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ .ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559   
 2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563   
 3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563    
 4.หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ที่ มท 5311.18/
กฟส.อ.บนส ลงวันที ่30 สิงหาคม 2564 เรื ่อง ขออนุญาตใช้พื ้นที ่ป่าสงวน
แห่งชาติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เพ่ือ
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปกระผมอยากให้
เพ่ือนสมาชิกไปดูในรายละเอียด ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้นก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบไม่ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย ซักถามก็ขอเชิญครับกระผมคิดว่า

เพ่ือนสมาชิกก็ได้ทราบว่าเส้นทางไหนอย่างไร ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ครับ 
 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 

กระผมอยากทราบในเรื ่องของการขยายเขตไฟฟ้ามันมีระบุว่าพื ้นที่
อนุญาติ 9 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา อยู่พื้นที่ไหนไม่ทราบครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอขอบคุณ  คุณสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเขตเลือกตั ้งที ่ 2ที ่ได้
สอบถามครับ สำหรับญัตตินี้พื้นที่เพราะเราขอไปทั้งหมดหลายจุดพื้นที่บ้านช่อง
ช้างก็ต้องการขยายเขตไฟฟ้า เพราะฉะนั้นไฟฟ้าเขาเขียนคลุมทั้งตำบลเขาจะเข้า
ไปดำเนินการจุดไหน รอให้สภาอนุมัติแล้วในพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 4 มีอยู่ด้วย ถ้าดู
ในแบบมีหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่  7  เพราะว่าเป็นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติพระร่ม
เกล้าที่จริงป่าสงวนแห่งชาติพระร่มเกล้า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกป่าพระร่ม
เกล้าแล้ว ตามคณะกรรมการจัดสรรคพื้นที่ทำกินขอเกษตรกร ของเราพอยกเลิก
แล้วก็สามารถทำได้ประมาณ 10 กว่าราย  ขอแจ้งให้ทางสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่สงวนกระผมก็ได้แจ้งให้ทางเทศบาล เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่คลองน้ำเฒ่าที่ติด
อยู่เป็นสวนแล้วประมาณ 800 ไร่ และ 400 ไร่ ผู้ที่ยึดคลองอยู่ประมาณ 80 
ราย เพราะฉะนั้นขอไปเร่งให้ด้วย กระผมได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านไว้แล้ว แต่ว่าผู้ที่มี
สิทธิที่จะครอบครองได้นั้นไม่เกิน 20 ไร่  ถ้าใครเกิน 20 ไร่  เพราะเป็นส่วนรวม
คือหมู่ที่ 7 เพราะตามที่ชาวบ้านได้ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทางเทศบาล
ได้ทำเรื่องไปไฟฟ้า และไฟฟ้าก็ให้เราอนุมัติการใช้พ้ืนที่ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นที่ทราบกันเบื้องต้นแล้ว ทุกอย่างก็ให้ผ่านสภาแห่งนี้ก่อนถึงจะเข้าไป 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ดำเนินการได้  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดติดใจ จะสักถามอีกไม่ครับถ้าไม่มีกระผม

จะขอมติจากท่ีประชุมแห่งนี้ครับ ขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   11  ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบอนุญาตให้การ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื ่อขยายเขต

จำหน่ายไฟฟ้าขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
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- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ9เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

ไม่อยู่ในที่ประชุม  1   เสียง 
    งดออกเสียง   2  เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  9  เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  - เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม   1   เสียงงดออกเสียง   2  เสียง 
      

ต่อไป ข้อ  5.3 
 
5.3 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อ

ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559   
2.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563   

 3.  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563    

4.  หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ที่ ทส 0625/2588 ลง
วันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  สำหรับญัตตินี้กระผมขออนุญาติท่านประธานขอมอบหมายให้ท่านรอง 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกฯ ผู้รับผิดชอบครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายบุญเลิศ   รอดศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
     กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ  

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนี้    
 เรื่องเดิม       
 หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ที่ ทส 0625/2588 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
 ข้อเท็จจริง       
 ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ได้ดำเนินการ
ยื่นขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการ
ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 1 สถานี โดยจุดที่ตั้งสถานีฯ
อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองน้ำเฒ่า) อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบล
พรุพี ดังนั้นเพื่อให้การยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา 
13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
23 มิถุนายน 2563 นั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จึงขอความอนุเคราะห์
มายังเทศบาลตำบลพรุพีได้เสนอเรื่องให้สภาเทศบาลตำบลพรุพี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าดังกล่าวฯ เพ่ือจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต่อไป   
 ระเบียบ / ข้อกฎหมาย      
 1.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2559   
 2.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563   
 3.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563    
 4.หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ที่ ทส 0625/2588 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือ
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตัวนี้ก็คล้ายกันกับ
ของไฟฟ้าแต่นี้เป็นของบ้านช่องช้างโดยตรงครับ เพราะว่าเครื่องเตือนภัยตัวนี้
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ประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ขอให้เพื่อนสมาชิกดูในรายละเอียดเพิ ่มเติมนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  สมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านจะซักถาม ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้

ครับ ขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12   ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบอนุญาตให้กรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ทรัพยากรน้ำเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  11   เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง   1   เสียง 
 
      ต่อไป ข้อ 5.4 
 

5.4 เพื่อขอความเห็นชอบ ขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบรถไฟ ถึงถนนบ้านอินทนินงาม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อคลอง
ปราบ หมู่ที่ 3เพื่อประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล ใช้สัญจรไปมาขนส่งผลผลิตออกสู่
ตลาดได้รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง   

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ด้วยเทศบาลตำบลพรุพีได้ขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบรถไฟ ถึงถนนบ้านอินทนินงาม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อคลองปราบ หมู่
ที่ 3เพื่อประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล ใช้สัญจรไปมาขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้
รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ซึ่งทางเทศบาลตำบลพรุพี ได้ได้ขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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แต่การของบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทในถึงแม้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจะอนุญาตแล้ว  ก็ต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี
ก่อน  ถึงจะดำเนินการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื ่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ทั ้งสองตำบล  เทศบาลตำบลพรุพีใคร่ ขอความเห็นชอบให้
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบรถไฟถึงถนนบ้านอิน
ทนินงาม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อคลองปราบ หมู่ที่ 3 นั้น จึงเรียนมาเพื่อนำเข้า เสนอสภา
เทศบาลพิจารณาต่อไป  

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ การของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเป็นเรื่อง
ที่สำคัญ  กระผมได้รับเอกสารเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤศจิกายน  2564  และ
วันศุกร์กระผมได้โทรไปกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมในการขอถนนสาย
เลียบถนนรถไฟ หลังสถานีคลองปราบเชื่อมต่อกับพรุพีกระผมก็ได้โทรไปศึกษาว่า
ทำยังไง 1. ต่างคนก็ต่างเห็นโครงการก็ไม่ได้ให้ทำเป็นโครงการเดียวกันจากพรุพีถึง
คลองปราบ  ให้คลองปราบมอบพื้นที่ เพราะคลองปราบพื้นที่ 1.5 กิโลเมตร ส่วน
พรุพี 2.7 กิโลเมตร  และครองปราบทำหนังสือมอบพื้นท่ีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่
ด้วยความชุกละหุกไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแปลนและวันศุกร์ตอนบ่ายให้เจ้าหน้าที่ไป
สำรวจเส้นทางสายพรุพียังไม่ได้บุกเบิกไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร กระผมกับ ผอ.
กองช่างได้โทรไปหน่วย นปค. 45 ขอความอนุเคราะห์ที่จะบุกเบิกถนน และได้รับ
คำตอบว่างบประมาณที่จะบุกเบิกนั้น คือไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้ถ้าหากเกิด
ภัยพิบัติได้ แต่ทางออกคือให้เราขอเครื่องจักรโดยให้เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ
เรื่องน้ำมันเชื่อเพลิง กระผมก็เลยได้เร่งทำหนังสือไป โครงการต่างๆ ที่เราขอ
งบประมาณจากภายนอกถ้าเราไม่รู้ช่วงเวลาเราก็เขียนโครงการเหมือนทิ้งเปล่า 
เพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เทศบาลจัดของบประมาณจากภายนอกนั้นวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 จะต้องส่ง แจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบว่าเรากำหนดของ
การงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 5 โครงการ รวมแล้ว 80 กว่าล้าน
บาท เป็นโครงการท่องเที่ยว 2 โครงการ  1. โครงการหนองใหญ่ ทางกองช่าง
รับผิดชอบ  2. ท่องเที่ยวบ้านช่องช้างของบประมาณ 9 ล้านบาท 3. สนามฟุตซอ 
3 สนาม 4. ถนนสายเลียบทางรถไฟ  5. ถนนจากวัดสุคนธาวาส – สี่แยกช่องช้าง 
ซึ่งทั้ง 5 โครงการ นี้เราของบหลายหน่วยงาน ที่มีความรับผิดชอบโดยตรง ญัตติที่
เสนอวันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแปลนเราได้จากของคลองปราบมา ของเราแม้แต่
หนังสือที่ขออนุญาตการรถไฟกระผมก็ได้ให้ทางเลขานุการฯ ประสาน ตอนนี้
หนังสือได้ตอบกลับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกลับมาถึงเขตการรถไฟที่ทุ่งส่ง
แล้ววันนี้จะส่งมายังเทศบาลตำบลพรุพี ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เพ่ือนสมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเก่ียวกับเรื่องนี้ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ขอเชิญครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านจะซักถาม ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่

ประชุมแห่งนี้ครับ ขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12   ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบขอรับงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบรถไฟ ถึงถนนบ้านอินทนินงาม 
หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อคลองปราบ หมู่ที่ 3เพื่อประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล ใช้สัญจรไป
มาขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ขอได้โปรดยก
มือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ11เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ   11  เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1   เสียง 
    
   ต่อไป ข้อ 5.5 
 

5.5  เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอให้พิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้านายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโรคระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

มาตร 51(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่6) พ.ศ.2511 และมาตรา 60(1) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตร 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ข้าพเจ้าจึงขอ
เสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโรค
ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

เรื่องเดิม 
ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี  ได้มีการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี 

เรื่อง การดำเนินการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที ่  1 พ.ศ. 2561 ซึ ่งมีข้อบังคับกำหนดตามที ่ได้บัญญัติไว ้ 4 หมวด 
รายละเอียดตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลพรุพี เรื่องการดำเนินการกิจการประปา
เทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม แนบท้ายนี้ 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากในช่วงปี 2564 สถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั ่วไป 

ได้รับเดือดร้อนจากผลกระทบของการเกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ทุกท้องที่ขาดสภาพคล่องในการใช้ชีวิตในการทำมาหากินปกติ 
ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตของ
ครอบครัว และเกิดปัญหาใหญ่คือขาดรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพ 

ข้อพิจารณา 
อ้างถึงมติ ครม. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของประชาชน และธุรกิจทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 3 
เดือน และตามข้อหารือแนวทางปฏิบัติในกรณีการลดค่าน้ำประปา มีคำตอบว่า
เมื่อเทศบาลได้ตราเป็นเทศบัญญัติเกี่ยวกับกิจการประปาใช้แล้ว  ก็ต้องดำเนินการ
ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ  ส่วนการลดค่าน้ำประปา  ถ้าไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับ
การลดค่าน้ำประปาไว้  ก็ต้องแก้ไขบทบัญญัติก่อน  โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การลดค่า
น้ำประปาไว้เสียก่อนโดยเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ 2496  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  จะต้องผ่านมติที่ประชุมสภาเทศบาล  จึงจะออกประกาศลดค่าน้ำประปา
ได ้

ข้อเสนอแนะ 
เพื ่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงเห็นควร

พิจารณาแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง การดำเนินกิจการประปา
เทศบาลตำบลพรุพี  โดย  การงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำให้กับประชาชนตามที่
เห็นสมควรและดำเนินการต่อไป 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  สำหรับเรื่องนี้ผู้เสนอญัตติก็ได้แนบเอกสารในส่วนของเทศบัญญัติของ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี เรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 และ

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  1 พ.ศ. 2561เพื่อให้สมาชิกได้ประกอบในการพิจารณาว่า
สามารถทำได้ประมาณไหน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามที่ท่านประธานสภาได้พูดเรื ่องเทศบัญญัติประปาเรื ่องการใช้น้ำ 
กระผมต้องขอโทษที่ไม่ได้แนบรายละเอียดเพราะว่าจะต้องเป็นเล่มที่ผ่านสภาฯ 
เพราะสมาชิกท่านอ่ืนที่ยังไม่เห็นในเรื่องนี้ กระผมขอรับผิดความผิดพลาดในส่วนนี้
ครับ  
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกจะรอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี หรือว่าพิจารณาหัวข้ออ่ืน ไปเรื่อย ๆ สามารถอภิปรายได้ในส่วนนี้ว่าสามารถทำได้

ขนาดไหนในเรื่องมาตรการให้การช่วยเหลือหรือข้อกฎหมายใดที่สามารถมาอ้างอิง
ขอเชิญได้ครับท่านสมาชิก ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 

 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 
 

ในส่วนที่มีการบันทึกข้อความ จากข้อพิจารณา อ้างถึงมติ ครม. เห็นชอบ
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของประชาชน 
และธุรกิจทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เอกสารที่อยู่ในมือกระผมแค่ 2 
เดือน หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีนั ้นพอที่จะเอามาแนบได้ไม่ครับ ท่าน
ประธานครับคืออ้างถึงอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ประชุมเมื่อวันที่เท่าไรและสภา
ไปยืนยันได้ว่าการที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเพราะเขามีความลำบากในเรื่องที่
เกี่ยวกับโรคติดต่อโควิดอย่างร้ายแรงในขณะนี้ ทางสภาได้พิจารณาเห็นสมควรที่
จะต้องช่วย แต่ช่วยในหลักเกณฑ์วิธีการ  1. ไม่ว่าพิจารณาในด้านที่จะไปลด
ค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำประปาเป็นหน่วย เป็นจำนวนเงินก็แล้วแต่ ในส่วนนั้นก็ได้อ้างใน
สภาแห่งนี้เพื่อจะให้เป็นหลักฐานที่จะขออนุมัติจากสภาเพื่อจะไปช่วยเหลือพ่อแม่
พ่ีน้องที่มีความเดือดร้อน แต่การที่ช่วยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมืองสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

กระผมขอเสนอความคิดเห็น การที ่คณะผู ้บริหารได้เสนอการงดค่า
น้ำประปาให้กับพี่น้องชาวตำบลพรุพีคำว่าลด งด มันแต่ต่างกันครับท่านประธาน
ถ้าลดมันใช้น้อยกว่าถ้า 50 เหลือ 50 แต่ถ้างด คือ ไม่เก็บครับท่านประธาน คำว่า
งดเท่ากับว่าให้ใช้ฟรี 3 เดือน 2 เดือน ก็แล้วแต่สภาแห่งนี้พิจารณาแต่ความ
คิดเห็นส่วนตัวกระผม และเพื่อนสมาชิกหลายๆท่าน กระผมคิดว่าเทศบาลตำบล
พรุพี ถ้าการใช้จ่ายเรื ่องการโควิดใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้อยมาก 
เพราะว่าคนติดเชื้อมันน้อย แต่ต้องขอขอบคุณผู้ที่เสี่ยงสูงที่ไม่เที่ยวเพ่นพ่าน แต่ถ้า
ไปเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงบ้านส้อง ควนศรีเขาติดกันเยอะและค่าใช้จ่ายของ
เขาสูงเยอะตั้งแต่เดือนกันยายนมาใช้งบประมาณเรื่องโควิด 19 แต่ของเราถ้า
กระผมเปรียบเทียบแล้วใช้น้อยมากนี้คือเป็นสิ่งที่ดีในความคิดของกระผมที่คณะ
ผู้บริหารได้ใช้นโยบายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลืองดค่า
น้ำประปา 3 เดือน แล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่สภาพิจารณา กระผมขอไม่ออกความเห็น
ว่ากี่เดือน แต่ถ้า 3 เดือนเทศบาลตำบลพรุพีได้ช่วยเหลือ 3 เดือนค่าน้ำประปา
ทั้งหมดงดเก็บ เฉลี่ยตามข้อมูลที่กระผมได้จากกองคลังมาปีหนึ่งเก็บค่าน้ำประปา
ไม่เกินแสนสอง แสนสาม เพราะว่าค้างจ่ายยังเยอะเพราะข้อมูลได้มาจากกองคลัง 
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สามปี สามแสนกว่าบาท น่าจะยอมชดใช้ให้กับพ่อ แม่พี่น้องชาวตำบลพรุพีนั้นคือ
การช่วยเหลือเบื ้องต้นคือไม่เก็บค่าน้ำ ถือว่าเป็นโบนัสเป็นสิ ่งที ่ตอบแทนให้
ช่วยเหลือปีใหม่ 3 เดือนไม่กี่บาทหรอกครับเทศบาลคืองานบริการประชาชนอยู่
แล้วความอิสระที่สามารถดำเนินการได้ไม่มีกำไรหรอกครับมีแต่ขาดทุกเพราะว่า
ต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว สมมุติว่า ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์  3 เดือน สามแสน
กว่าแค่นั้นเอง  กระผมว่าน่าจะงดค่าน้ำ ให้กับพี่น้องชาวตำบลพรุพีสัก 3 เดือน 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณธีระพล   ดำฉวางครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายธีระพล   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายธีระพล   ดำฉวางสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

กระผมขอสนับสนุนในเทศบัญญัติเรื่องมาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการ
ใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ.2564ซึ่งกระผมได้ตรวจแล้วว่า
ไม่ได้มีผลกระทบกับการเงินการคลังของเทศบาลตำบลพรุพี แต่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐที่ช่วยงดค่าไฟ  ค่าน้ำ ให้แก่ประชาชนทั้งประเทศกระผมคิดว่าทางเทศบาล
ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ตามนโยบายของรัฐอย่างถูกต้อง ก็เลยสนับสนุนเทศบัญญัติ
ตามท่ีเทศบาลช่วยงดค่าน้ำ 3 เดือนให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาวตำบลพรุพี ขอบคุณ
ครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ที่จริงแล้วเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีท่านก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี เราต้องคุยกันในเรื่องข้อกฎหมายดังกล่าวว่าสามารถทำได้หรือไม่ถ้าสามารถทำได้

กระผมเชื่อว่าท่านก็คงไม่ติดใจ ในเรื่องอย่างนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชน ช่วง
จังหวะของความเดือดร้อน  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมในฐานะเสลขานุการสภาฯ ก็เห็นด้วยกับทางผู้บริหารที่เสนอญัตตินี้    เพ่ือ

ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  แต่การพิจารณาก็ต้องไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ ่งด ูตามเอกสารที ่แนบมาพร้อมญัตติ แล้ว ไม่ม ีมติ
คณะรัฐมนตรีว่าเป็นการประชุมครั้งใดวันที่เท่าไหร่ และมติว่าอย่างไร แต่เป็นเพียง
ภาพข้อความจากหนังสือ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา
ลงร้อยละ 10 เฉพาะครัวเรือนที่อยู่อาศัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  - กันยายน 2564 
เป็นเวลา 2 เดือน  แต่เทศบัญญัติฉบับนี้ให้งดเก็บค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา
ทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน  ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะขัดกับ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาก่อนที่จะให้ความ
เห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามที่คุณสุริยา  ประพันธ์  บอกว่า 2 เดือน 3 เดือน ตรงนี้ที่ใส่ไปจาก
เป็นข้อหารือแต่ที่กระผมกำหนดคือ 3 เดือน จะทำได้หรือไม่กระผมก็ได้ศึกษามา
หลายๆ ที่ เทศบาลตำบลพรุพีของเราเพิ่งเกิดโรคระบาดแล้วก็ในส่วนที่หารือไปนี้
คือท้องถิ่น เขาก็หารือไปเมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน 2564  เขาก็ได้ดำเนินการ
คือมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ให้ลดค่าน้ำ ค่าไฟ แต่ค่าไฟเรา
ไม่มีอำนาจ แต่ค่าน้ำมันเป็นอำนาจที่ท้องถิ่นบริหารจัดการได้ การที่เรามาทำเช่นนี้
กระผมก็ได้ศ ึกษามาหลายๆที ่ ที ่ เขาได้ดำเนินการไปแล้ว เพราะเขาดูจาก
สถานการณ์ว่ามันจะรุนแรงหรือไม่สมควรหรือไม่ ในช่วงระยะเวลาโรคระบาดโควิด 
19 ตำบลพรุพีของเทศบาลเทศบาลได้เขาไปดำเนินการช่วยเหลือบ้านซึ่งได้ใช้
งบประมาณน้อยมากในปี 2564 ใช้งบประมาณไป 163,073 บาท ในปี 2565  
งบ 149,000 บาท  พอมาช่วงนี้สถานการณ์มันเริ่มแรงขึ้นก็คิดว่าหลายส่วนมัน
เริ ่มมีผลกระทบ ส่วนที ่ 1 ก็ใช้อำนาจมติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 21 พฤษภาคม 
2564  ส่วนที่ 2 อำนาจในการบริหารกิจการประปาเป็นอำนาจของเทศบาลการ
ที่ทำร่างพระราชบัญญัติออกมา ที่อ้างที่มาของพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นมา เมื่อเรา
ตราขึ้นมาถ้าหากว่าเห็นชอบเราก็ต้องไปแก้ไขขั้นต่อไปที่มีร่างตราเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติมสภามีอำนาจที่จะดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณวิรัช   ช่วยเกิดครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายวิรัช  ช่วยเกิด  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายวิรัช  ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

 กระผมเห็นว่าการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องเอาคณะรัฐมนตรีมาอ้าง
ให้กับชาวบ้านหรอกครับถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งสภาฯ เพราะพวกเรามาจากประชาชน
ค่าน้ำสามเดือนกระผมว่าไม่ต้องเอามติของคณะรัฐมนตรีมาอ้างการช่วยเหลือ
ชาวบ้านกระผมเห็นว่ามันน้อยนิด 3 เดือน แต่กำลังใจของชาวบ้านมากกว่ า 
ขอบคุณครับ 

    
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณปุณนรัตน์   ทองสุก ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายปุณนรัตน์   ทองสุก  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายปุณนรัตน์   ทองสุก สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

กระผมเห็นด้วยทุกอย่างแต่การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายทุก
อย่าง ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมืองสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

สิ่งที่กระผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายอีกครั้ง บางสิ่งบางอย่างมันต้องยืดหยุ่น
ถ้าเล่นการเมืองแบบเอากฎหมายมาพูดกับชาวบ้าน ท่านลองเอากฎหมายมาพูด
กับชาวบ้านดูว่าเขารับได้ไม ไม่มีทางหรอกครับ เพราะชาวบ้านบ้างท่านไม่ได้สนใจ
กฎหมาย ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้กฎหมาย แต่คนบ้านเราอยู่ในชนบทคนบ้านๆ ทุกครั้งที่
พวกท่านเดินหาเสียงประกาศว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพรุพี จุดตรงนี้
แหละครับเขารับได้ แต่ถ้าเอามาตรา  157 มาพูดกับชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับ 
ว่า มาตรา 157 คืออะไร มาตรา 157 ใช้บังคับสำหรับพวกกระผมและคณะ
ผู้บริหารที่ละเมิดการละเลยปฏิบัติหน้าที่แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับ ว่า 157 
เรื่องอะไรการประชุมใช่มาตราเท่าไหร และเพื่อนสมาชิกสภาของเราถ้าไม่ใช่เรื่อง
หนักบากว่าแรงอย่าเอากฎหมายมาอ้างชาวบ้านถ้าคณะผู้บริหารดำเนินการ
รับผิดชอบได้ เปรียบเทียบงบค่าน้ำสามเดือนสามแสนกว่าให้คณะผู้บริหารไป
คำนวณดูพวกเขาไม่ผิดสภาฯ ก็ไม่ผิดก็ดำเนินการสิครับอย่าเอากฎหมายมาเล่นกับ
พี่น้องประชาชนสิ่งที่ผิดกฎหมายพวกยังฝืนทำกันเยอะแต่ทำไมไม่พูดขึ้นมานี้สิ่งที่
กระผมพูดกระผมไม่ใช่นักกฎหมาย สิ่งที่อ้าง อ้างกฎหมาย ใช้สมองของตัวเอง สิ่ง
ที ่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายบอกปลัดว่าช่วยดูหน่อยยืดหยุ ่นได้ไม่หลีกเลี ่ยงได้ไม่ 
หลีกเลี่ยงได้หมดไม่เคยถูกฟ้อง สตง.ไม่เคยขึ้น ขึ้นก็กลับ ไม่ผิดเพราะปฏิบัติจริง 
อย่าเอาแต่เรื่องกฎหมายมาเล่นกับชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 กระผมก็ได้หารือไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ ่นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร มีผู้ที่สอบถามเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2564 เพราะว่าเทศบาล
นี้เขาก็ได้ดำเนินหาเรื่องนี้ด้วย ขออนุญาตท่านประธานให้ท่านรองปลัดได้ชี้แจ้ง
ครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณกนกณัฐ  อนุพงศ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นางสาวกนกณัฐ  อนุพงศ์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาล  ดิฉันนางสาวกนกณัฐ  อนุพงศ์ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

ขออนุญาตท่านปลัดเทศบาล นำเร ียนชี ้แจง กรณีมาตรการลดค่า
น้ำประปาดังนี้สืบเนื่องจากนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูล
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มาตรการลดหรืองดค่าน้ำประปาว่าดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งในวันนั้น ท่าน
ปลัดเทศบาล ลาราชการ ข้าพเจ้าจึงรักษาราชการแทนปลัด จึงดำเนินการศึกษา
ข้อมูลเรื่องนี้ ซึ่งพบว่า มีกรณีสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง
การปรับลดค่าน้ำประปา และการงดจัดเก็บค่าน้ำประปาในสถานการณ์โรคโควิด - 
19  โดยมีคำถามถามไปยังกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2564 ดังนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 กิจการ
ประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และมีการตราเทศบัญญัติ เรื่องการบริหาร
กิจการประปา เทศบาลสามารถดำเนินการลดค่าน้ำประปาได้หรือไม่ (ลด 2 เดือน) 
หากได้ มีขั ้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง เทศบาลต้องดำเนินการตามระเบียบ
กฎหมายฉบับใดบ้าง ในการปรับลดค่าน้ำประปาตามบัญชีค่าน้ำประปาแนบท้าย
เทศบัญญัติ ต้องมีการแก้ไขบัญชีค่าน้ำประปาเทศบัญญัติก่อนหรือไม่ หากแก้ไข
ต้องดำเนินการประชาคมก่อนหรือไม่   ซึ่งคำตอบจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯตอบ
ว่า เมื่อเทศบาลได้ตราเทศบัญญัติ เกี่ยวกับกิจการประปาใช้แล้ว ก็ต้องดำเนินการ
ตามท่ีได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ส่วนการลดค่าน้ำประปา ถ้าไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับ
การลดค่าน้ำประปาไว้ ก็ต้องแก้ไขข้อบัญญัติก่อน โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การลดค่า
น้ำประปาไว้เสียก่อน อนึ่ง อ้างข้อบัญญัติกฎหมายมิได้ระบุหลักเกณฑ์ว่าต้องทำ
ประชาคมก่อนออกข้อบัญญัติแต่อย่างใด โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และต้องผ่านมติที่ประชุมสภาฯจึงจะออกเป็นประกาศ 
ลดค่าน้ำได้ อีกคำถามหนึ่ง ถามเรื่องการงดจัดเก็บค่าน้ำประปาในาถานการณ์โค
วิด ถามไปยังกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ว่า อบต.จะงดจัดเก็บค่าบริการ
น้ำประปาแก่ประชาชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเพิ่มเติมข้อบัญญัติการใช้
น้ำประปา ได้หรือไม่ ตามกฎหมายใด  คำตอบจากเจ้าหน้าที่คือ ได้พิจ ารณา
คำถามแล้วเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามกองพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) โทร 0-2241-9000 ต่อ 2202-3  ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้โทรไปตามหมายเลขดังกล่าว ได้ร ับคำตอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบว่า สามารถดำเนินการได้ โดยการแก้ไขเทศบัญญัติกิจการประปา โดย
เพิ่มหลักเกณฑ์การลด/งดค่าน้ำ เนื่องจากเมื่อก่อนไม่เคยมีสาธารณภัยแบบนี้มา
ก่อน จากนั้น ให้ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ จึงจะออกเป็นประกาศ ลดหรืองดค่าน้ำได้ 
จึงนำเรียนท่านประธานสภา เพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 

ส่วนนี้กระผมก็เห็นด้วยกับท่านรองปลัด ในบางเรื่องกับสิ่งไหนที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวตำบลพรุพีท่ีมีความเดือดร้อนพยายามหาช่องทางอย่างไร
ก็แล้วแต่ในตราเทศบัญญัตินี้เราก็ต้องแก้เพราะไม่ได้มีไว้ในตราเทศบัญญัติ ต้อง
แก้ไขในเทศบัญญัติ ในเมื่อเทศบาลได้ตราเป็นเทศบัญญัติกิจการประปานายก
จะต้องดำเนินการตามกำหนดไว้ในเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปานี้คือท่านรองปลัดได้
กล่าวไว้ ลด 10% หรือว่าจะงด ว่าจะไม่เก็บเลยมันอยู่ดุลพินิจเพราะตำบลพรุพี
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ของเราก็มีผลกระทบเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด ตามที่ท่านรองปลัดได้กล่าวมาตรง
กับกระผมแต่ต้องกลับไปแก้ไขในตราเทศบัญญัตินะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

 เริ ่มจะเข้าใจตรงกันแล้วครับว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ของเราในเทศ
บัญญัติในเรื่องนี้เราไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ประกาของเรามีแต่เราที่งด ในระเบียบที่งด 
คือลด โดยเฉพาะผู้ที่บริจาคพื้นที่สร้างประปา แต่ในเรื่องภัยพิบัติเราไม่ได้กำหนด
ไว้ในเทศบัญญัติ ตอนนี้จะอนุมัติลดหรืองดก็แล้วแต่ได้หรือไม่ ถ้าว่าได้ต่อไปกระผม
ก็เสนอร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมไว้แล้วเพราะช่วงระยะเวลาเป็นวิกฤตของชาวบ้าน 
กระผมต้องขอขอบคุณที่กระผมได้ขอร้องชาวบ้านในเรื ่องช่วยกับป้องกันโรค
ระบาดโควิด ที่เกิดขึ้นเฉพาะรายแต่คัตเตอร์ใหญ่ๆ ไม่มี บางที่น่าจะเกิดโดยเฉพาะ
บ้านช่องช้างจุดที่บ้านหนาแน่น ด้วยวินัยของชาวบ้านไม่สามารถพูดได้เราเห็นว่า
แนวทางที่จะช่วยเหลือเยี่ยวยาและมีขวัญกำลังใจ กระผมก็ได้ปรึกษารองปลัดว่า
ทำยังได้บางที่จะช่วยเหลือชาว ไม่ต้องมีกฎหมายรองรับกิจการประปาเป็นกิจการ
ของเทศบาล พวกท่านก็เป็นส่วนหนึ่งกระผมเสนอเข้าไปท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็
ส่วนหนึ่ง กระผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกได้พิจารณาตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมา
และได้ปรึกษาหารือไปยังกรมและได้ปรึกษาหลายๆ ที ่ หลายแห่ง ที ่เขาได้
ดำเนินการไปแล้วกระผมก็ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณยุทธนา  แสงสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายยุทธนา  แสงสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายยุทธนา  แสงสุวรรณสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

กระผมขออนุญาตเอ๋ยนามคณะผู้บริหารที่คิดตามอย่างนี้กระผมก็เห็นด้วย 
กระผมยกตัวอย่างที่เพ่ือนกระผมอยู่ตำบลเขาไม้แดงเขาทำมาก่อนหน้านี้ เขาจะงด 
6 เดือน กระผมดูแล้วบ้านเรา 3 เดือนกระผมว่ายังน้อย กฎหมายข้อระเบียบ
เหมือนที่ท่านรองปลัดพูดกระผมก็เข้าใจครับแต่ที่อื่นเขาทำมาก่อนแล้ว เขาทำ 6 
เดือน กระผมอยากจะให้นายกพิจารณาดูครับ 3 เดือนก็ได้กระผมไม่มีปัญหาอยู่
แล้วแต่เพ่ือนของกระผมทำอยู่ 6 เดือน ขอบคุณครับ  

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
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คือหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายสภาถ้าสภาไม่ให้กระผมก็ไม่ไห้เพราะกระผมให้ไม่ได้
เพราะมติที่ประชุมอยู่ที่สภาว่าจะอนุมัติหรือไม่ กระผมมีหน้าที่แค่นำเสนอสมาชิก
เห็นด้วยหรือไม่ เสียงของพวกท่านคือสิ่งสำคัญ ฝ่ายบริหารเท่าแต่คิด การที่ทำได้
หรือไม่ได้เขาได้คิดแง่กฎหมายมาแล้วว่าทำได้หรือไม่ คือเป็นหน้าที่สภาแต่ส่วน
ของกระผมก็ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วสภาจะเห็นด้วยอย่างไรก็เป็นเรื่องสภาฯ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  สำหรับเรื่องจะเพ่ิมหรือลดหรืออะไรต่างๆ อยู่ในราละเอียดของร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี บัญญัติ ในขั้นตอนที่ท่านนายกเสนอร่างมาแต่ตอนนี้เราพิจารณาในเรื่องให้ความ

เห็นชอบมาตรการ การช่วยเหลือถ้าเรื่องนี้ผ่านนายกก็สามารถเสนอร่างต่อสภาซึ่ง
ท่านนายกก็ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที ่ประชุมแห่งนี ้ครับ ขอเชิญท่ าน 
เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12  ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ประชาชนจากผลกระทบของโรคระบาด โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ”ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  11   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ   11  เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 
พักการประชุม 10 นาที 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   คณะถึงเวลาการพักประชุม 10 นาที่ ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เช้าร่วม 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมประจำที่นั่งครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เมื่อท่านสมาชิกพร้อมกระผมขอประชุมต่อในหัวข้อที่ค้างอยู่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
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     ต่อไปข้อ  5.6 
 

5.6 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรการ
งดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ.
2564 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ร่างข้อบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่า
ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สิน 
(๕) การจ้างและการพัสดุในกรณีที ่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่าง

ข้อบัญญัติที ่เกี ่ยวด้วยการเงินที ่จะต้องมีคำรับรองของผู ้บร ิหารท้องถิ ่นให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วย
งบประมาณ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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ข้อ ๔๖ คำอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ทำเป็น
ร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียน ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้านายสมคิด  ดำฉวาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ขอ
เสนอญัตติ เร ื ่อง ร ่างเทศบัญญัต ิเทศบาลตำบลพรุพ ี เร ื ่อง มาตรการงด
ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจาก
ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ.2564 
ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

มาตร 51 (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2511 และมาตรา 60(1) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพีเรื่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียม
จากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ. 2564 

หลักการ 
 ให้งดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลพรุพี ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การดำเนินกิจการประปา
เทศบาลตำบลพรุพ ี พ.ศ. 2560 เป ็นระยะเวลา 3 เด ือน น ับต ั ้งแต ่รอบ
ใบเสร็จรับเงิน เดือน ธันวาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อบรรเทาความ
เดอืดร้อนจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) 

เหตุผล 
ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 

ของตำบลพรุพี ทวีความรุนแรงมากขึ้น และรัฐบาลกำหนดมาตรการต่างๆเพ่ือ
ยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคซึ่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรุพี เป็นเหตุทำให้ประชาชน
ขาดรายได้ และได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาเศรษฐกิจ สมควรบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน ดังกล่าว ด้วยการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเป็นเวลา 3 
เดือน จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติ นี้ 
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-ร่าง- 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี 

เรื่อง  มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ. 2564 

 โดยที่เป็นการสมควรงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 
2560 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   จากปัญหาทางเศรษฐกิจ อัน
เป็นผลสืบเนื ่องมาจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019          
(COVID– 19)  

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 51(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่6) พ.ศ.2511 และ
มาตรา 60(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพราช
บัญญัต ิเทศบาล (ฉบับที ่5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตร 16 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542เทศบาลตำลพรุพี จึงตราเทศบัญญัตินี ้ไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพรุพี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติน ี ้ เร ียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง 
มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19 ) พ.ศ.
2564” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี 

ข้อ 3 ให้งดค่าธรรมเนียมน้ำประปา ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี 
เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ.2560 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2561 สำหรับผู้ใช้น้ำประปา ทุกราย ทุกหน่วย ตั้งแต่หน่วยแรกถึง
หน่วยสุดท้าย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่รอบใบเสร็จรับเงินเดือนธันวาคม
2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ และให้อำนาจออกประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อการปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
      (ลงชื่อ) 
               (นายสมคิด   ดำฉวาง) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ผู ้บร ิหารก็ได้เสนอญัตติ ร ่างเทศบัญญัต ิเทศบาลตำบลพรุพ ี เร ื ่อง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ 
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ประชาชนจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
พ.ศ. 2564ต่อไปในการพิจารณาในขั้นรับหลักการหรือคำแปรญัตติการลงมติการ
พิจารณาเป็นสามวาระมีระเบียบการพิจารณาสามวาระรวดผู ้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้หรือที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวในการ
พิจารณาในวาระที ่สองนั ้นที ่ประช ุมสภาท้องถิ ่นเป ็นกรรมการญัตต ิสภา 
เพราะฉะนั้นกระผมขอมติถ้าสมาชิกเห็นด้วยการพิจารณาสามวาระรวดขอยกมือ
ครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เห็นชอบ  11 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ถือว่าสมาชิกเห็นด้วยกับการพิจารณาสามวาระรวดให้สมาชิกทุกท่านเป็น 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปร 

ญัตติ ต่อไปในขั้นวาระรับหลักการวาระท่ี 1 ในการพิจารณาขอให้สมาชิกทุกท่าน 
ได้อภิปรายในส่วนของจะรับหลักการในส่วนนี้ก่อน  ก่อนจะเข้าวาระการแปรญัตติ 
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในขั้นของการรับหลักการแห่งร่าง  ขอเชิญคุณ
สุริยา  ประพันธ์ ครับ 

 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 

วาระรับหลักการแห่งร่าง จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน
ที่มีความเดือดร้อนในขณะนี้นั ้นท่านก็ลำบากพอสมควรแต่ในระยะเวลาที่รับ
หลักการให้งดค่าธรรมเนียมมาจากใช้น้ำประปาแก่ประชาชนระยะเวลา 3  เดือน 
นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565  ความคิดของกระผมตอนนี้
กระผมถือว่าเทศบาลเป็นนิติบุคคล   คำว่านิติบุคคลสามารถทำได้ทุกเรื่อง  นิติ
หมายถึง ข้อกฎหมาย บุคคลหมายถึง บุคคลที่อยู ่ในขณะนี้ผู ้ดำรงตำแหน่งนี้ 
สามารถทำได้ทุกเรื ่องเพื่อเข้าสู่สภาการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือ
นำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นั้นเพราะว่า
ช่วงนี้มีโรคระบาดอยู่  จะได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอหลักการ
แห่งร่างเข้าสู่สภาเพ่ือขอความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายเรื่องรับหลักการอีก 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามญัตติเทศบัญญัติที ่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอที่ใช่เวลา 3 เดือน  1. 
แก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน2. ต้องดูว่ามีผลกระทบต่อเทศบาลหรือไม่กระผมก็ไปหา
ข้อมูลมาว่าภายในหนึ่งเดือนค่าน้ำเก็บเต็มจำนวนเท่าไหรก็ประมาณหนึ่งแสนสอง
หมื่นกว่าบาทถ้าคิดว่า 3 เดือนก็ตกประมาณสามแสนเจ็ด เรามอบให้กับชาวบ้าน
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ซึ่งมีตั้ง  1,222 ครัวเรือน ได้รับผลประโยชน์เท่ากันเหมือนกัน ตามที่กระผมได้
เสนอ 3 เดือนมันไม่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่นค่าไฟเราใช้เดือนหนึ่งไม่เกินสี่แสน
กระผมขอชี้แจงว่าไม่มีผลกระทบใด ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร์  นาคกุล   ในส่วนของบันทึกหลักการและเหตุผลไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี อีกไม่ครับขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 

สิ่งที่หน้าเป็นห่วงคือการงดการเก็บน้ำประปาแล้ว ที่นี้จิตรใจของบุคคล
การที่จะใช้น้ำประปานี้เราจะควบคุมอย่างไร  ยกตัวอย่างเช่น  แต่ละครัวจะใช้น้ำ
ไม่เท่ากัน เมื่องดการเก็บใช้น้ำแล้วทุกครัวเสมอภาคหมดแต่การใช้น้ำ มันไม่เสมอ
ภาคแต่ละตัว  กระผมขอฝากไปยังคณะผู้บริหารให้ท่านแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร
เพราะปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาเรื่องใหญ่อีก น้ำทุกครัวเรือนใช้น้ำไม่เท่ากันแน่  
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขั้นรับหลักการแห่งร่างก็ได้อภิปรายมากันพอสมควรแล้ว กระผมคิดว่าเรา 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพีขอมติขั้นรับหลักการเลยครับขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ   12ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพีเรื ่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้

น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ. 2564” ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
- สมาชิกท่านใดเห็นควร “รับหลักการแห่งร่าง”  โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด “ไม่รับหลักการแห่งร่าง “  โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด “งดออกเสียง “  โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  รับหลักการแห่งร่าง   11  เสียง 
    ไม่รับหลักการแห่งร่าง  -   เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาล“รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตำบลพรุพีเรื ่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19)พ.ศ. 2564 ด้วยมติรับหลักการแห่งร่าง  11  เสียง 
ไม่รับหลักการแห่งร่าง  –  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง  รับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญตัิฯ  เวลา 12.11 น. 
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พักรับประทานอาหารเที่ยง 12.49  และเข้าประชุมต่อเวลา  13.30 น. ครับ  
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   คณะถึงเวลา 13.30 นาที ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เช้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาฯ   ประจำที่นั่งครับขอเชิญท่านประธานประชุมต่อครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เมื่อท่านสมาชิกพร้อมกระผมขอประชุมต่อหลักจากพักรับประทานอาหาร 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี เที่ยงเรายังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลพรุพีเรื่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19)พ.ศ. 2564 

เข้าสู่ในวาระที่ 2 ของการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติใน
ร่างของเทศบัญญัติที่ได้เสนอมาขอเชิญครับถ้าไม่มีก็ถือว่าสภาแห่งนี้ให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพีเรื่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจาก
การใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ถ้าไม่มีกระผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  

วาระที่ 3  การลงมติจะไม่มีการอภิปราย กระผมขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ครับ ขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน  
เลขานุการสภาฯ     12   ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบร่างให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพีเรื ่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้

น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)พ.ศ. 2564” ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 

- สมาชิกท่านใดเห็นควร “เห็นชอบให้ตรา”  โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด “ไม่เห็นชอบให้ตรา“  โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด “งดออกเสียง “  โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบให้ตรา   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้ตรา   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ11เสียง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง1เสียง 



30 

 

 ถือว่าเราก็ได้ผ่านร่างตรงนี้ไปแล้วต่อไปจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารที่จะส่งต่อใหกับอำเภอเพ่ือได้ทำการลงนามประกาศใช้ต่อไป  ขอเชิญท่าน
นายก ครับ 
 
 

นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ทางฝ่ายบริหารก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบเรื่องมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพรุพี 1 ,222 ครัวเรือน ที่ใช้น้ำของ
เทศบาลตำบลพรุพี นี้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทั้งหมดได้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ชาวบ้านตำบลพรุพี สืบเนื่องในการระบาดในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารก็เป็นห่วงว่า
มาตรการต่างๆ ที ่ออกมามันไปกระทบต่อความเป็นอยู ่ของพี ่น้องประชาชน 
กระผมพยายามหาวิธีการว่าจะช่วยอะไรได้บาง  กระระบาดของเรานั้นเพื่อนเป็น
รอบบ้าน ของเราไม่มีรักษามาได้หลายเดือนพอเกิดขึ้นมา มันก็เกิดซ้ำๆ ติดๆกัน
มากเพราะชาวบ้านของเราซุกซนโควิดของเราเป็นโควิดนำเข้ามาท่ีอ่ืน  กระผมเป็น
ตัวแทนของชาวบ้านขอขอบคุณทางสภาเทศบาลตำบลพรุพีทุกท่าน ที ่มอบ
ของขวัญชิ้นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพรุพีถือว่าเราได้รับร่วมบุญด้วยกัน
ว่าการกระทำตรงนี้คือการตอบแทน ถ้าคิดคุณค่าบางคนก็เล็กน้อยบางคนก็มากถือ
ว่าเราให้ความยุธติธรรมความเป็นธรรมต่อทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะถ้าเราไปเก็บ
พวกใช้มาก เราก็คิดว่าเงินแค่สามแสนกว่าบาทเป็นของขวัญให้กับชาวบ้าน 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องท่ีเสนอใหม่แจ้งเพื่อทราบ 

6.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค  5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำทุกปี 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 



31 

 

 
นายสมคิด   ดำฉวาง  สำหรับญัตตินี้กระผมขออนุญาติท่านประธานขอมอบหมายให้ท่านรอง 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกฯ ผู้รับผิดชอบครับ 
 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญผู้รับผิดชอบเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้า  นายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ขอเสนอญัตติ  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำทุกปี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือ
เสนอสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เพื่อทราบต่อไป 
 ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลตำบลพรุพีต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพี ซึ ่งได้กำหนดนโยบายการ
บริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบายตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ “ก้าวนำด้านการศึกษา พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท้องเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี” 

ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความ
ไว้วางใจฉันทานุมัติให้กระผมเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลพรุพีอีกครั้งหนึ่ง  กระผม
ขอปารณาตัวว่า จะอุทิศจตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในดีที่สุด 
โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลพรุพีเป็น
ที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้  โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลพรุพีอยู่ในกรอบและนโยบายดังต่อไปนี้ 

1.นโยบายด้านการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กและ
เยาวชนในระบบ นอกระบบ การศึกษาอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ  การศึกษา
สร้างคนสร้างชาติ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2562 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกระบบ   

- ฝึกทักษาทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
มัดใหญ่การกระโดดต่อห่วงหรรษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลพรุพี จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
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เชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน 
พร้อมด้วยรับใบงานและเอกสารการเรียนในรูปแบบ on - hand ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2564 

2.นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต  ส่งเสริมให้คนและสังคมเขตเทศบาล
ตำบลพรุพีมีคุณภาพที่ดี ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ 
โดยให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และให้ประชาชนมีศักยภาพ
ทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส  เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นผู้
ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเวทีประชาคม  และสานต่อนโยบายการจัดสวัสดิการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้วยโอกาส การให้สงเคราะห์และ
จัดสวัสดิการแก่ผู ้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการบูรณาการด้าน
สาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันระงับโรคติดต่อพร้อมรณรงค์ให้
ประชาชนใส่ใจสุขภาพอนามัยตนเอง สนับสนุนให้มีสถานที่สาธารณะเป็นสถานที่
ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนด้านการกีฬาทุกประเภท 
ทุกระดับและรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพพลานามัยของตนเองโดยการออก
กำลังกาย  ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสกัดที่สำคัญทั่วทั้งตำบลพรุพี เพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ เพิ่มสมรรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้
ชีพ – กู้ภัย) ของเทศบาลโดยพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ตามมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลความ
สงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดในหมู่บ้าน บูรณาการส่วนราชการ 
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนากลุ ่มองค์กรเพื ่อขยายผลสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน ประสานสถาบันการเงิน
เกษตรกรเพื่อขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจทางวิชาการใน
การประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสู่อาเซียน 

-   พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบท
ในพื้นที่หมู่ที่ 7ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพนักงาน
เทศบาลตำบลพรุพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง และอาสาสมัคร
สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
-  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต.พรุพี 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี มอบวัสดุเพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามกิจกรรมเปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ สร้างกองทุนช่วยผู้ยากไร้ 

http://www.phruphi.go.th/html/photo-main.asp?id=441&typephoto=1
http://www.phruphi.go.th/html/photo-main.asp?id=441&typephoto=1
http://www.phruphi.go.th/html/photo-main.asp?id=441&typephoto=1
http://www.phruphi.go.th/html/photo-main.asp?id=441&typephoto=1
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-บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสกัดที่สำคัญทั่วทั้งตำบลพรุพี เพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบทในพื้นที่
หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพนักงานเทศบาล
ตำบลพรุพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี และอาสาสมัครสาธารณสุข
ตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรม 
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- การให้สงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรี
ตำบลพรุพ ี 

 

                                        
 

-  การประกวด กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ในหัวข้อ “วิถี
ชีวิตครอบครัวไทยในยุคโควิด” โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นใน
ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รอง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ีประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 

                                        
 

    - ป้ายความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 
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-เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลพรุพี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านนาสาร 

 
 
 

 
 
 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ลงพ้ืนที่มอบ
ถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมกับรพ.สต.พรุพีและรพ.สต.บ้านช่องช้าง ในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 4 ครัวเรือน 

 
 
 
 

 
 
 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ล้างทำ
ความสะอาดถนนสายหน้าศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลพรุพี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 71) (มาตรการควบคุม
กิจกรรมทางสังคม) 
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3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการคมนาคม  บุกเบิกถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานรวมถึงการวาง
ระบบระบายน้ำตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการรับ
และระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน จัดหาแหล่งน้ำสร้าง
ระบบประปาให้ได้มาตรฐานบริการอย่างทั่วถึง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแสง
สว่างบนถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน จัดทำป้าย บอกชื่อถนน ชื่อซอย เพื่อสะดวกใน
การสัญจร  ปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลพรุพีให้เกิดความสวยงามปลอดภัย
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

 
   - วางท่อ คสล. บริเวณหมู่ท่ี2 ทุ่งทือ - หมู่3บ้านอินทนินงาม 

 
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 2บ้านทุ่งทือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ล้างทรายกรองประปา ม.4 บ้านนายสำเริง,ทำความสะอาดมิเตอร์
น้ำประปาที่ตัวเลขไม่ชัด บ้านนางประทีป ม.3,ล้างทรายกรองประปา ม.3 ศาลา
หมู่บ้าน,ล้างทรายกรองประปา ม.3 ร้านค้าชุมชนและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาบ้าน 
นางมยุรี นวลละออ ม.2บ้านทุ่งทือ 
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- ล้างทรายกรองถังพักประปา ม.6 บ้านห้วยตอแยกช่องช้าง,บ้านกำนัน
เสรี เช็คแรงดันน้ำบ้านทนายสุรัตน์,และล้างทรายกรองถังพักประปาม. 5 บ้าน
ห้วยล่วง ซอยบนควน 

 
 
 

 
 
 
 

- ทำ ความสะอาดบริเวณประปา หมู่ที่ 1 
ตำบลพรุพี หลังบ้านกำนันนิยม 

 
 
 
 
 
 
 

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1ตลาดพรุพี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ย้ายมิเตอร์วัดน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี 
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-ซ่อมท่อเมนประปา บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี 

 
-ซ่อมแซมสนามฟุตซอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12 หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน

แท่น 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีพระชนมพรรษา งานรำลึกวีระชนอนุสรณ์สถานบ้าน
ช่องช้าง งานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบุญเดือนสิบ วันสงกรานต์  วันลอยกระทง 
วันเด็กแห่งชาติ  วันสำคัญทางศาสนา  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ  

- เสน่ห์หาวัฒนธรรมรากเหง้าและเบ้าหลอมชุมชนตำบลพรุพีส่งมอบ
วารสารฉบับชุมชน ที่รวบรวมประเพณีท้องถิ่น เช่น การอาบน้ำช้าง วันรำลึก
วีรชนบ้านช่องช้าง และปราชญ์ชาวบ้านด้านการแพทย์แผนไทย ด้านศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลพรุพี 

 
 
 
 

 
5.ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระตุ้นให้

เกิดการค้า การลงทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้าง
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รายได้ แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนทุก
อาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  จัดให้มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยใน
เขตเทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบ
บริเวณหน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู ่น ่ามอง” ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไข
สภาพแวดล้อมสถานที่สาธารณะรวมทั้งจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
วิธี ปลอดมลพิษ  สนับสนุนให้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเป็น
แหล่งเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประสานความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ในเขตเทศบาล
ตำบลพรุพี เพื ่อควบคุมและแก้ปัญหามลพิษต่างๆอย่างมีระบบตามกฎหมาย
บัญญัติ   

 
- กิจกรรมครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่า

ชุมชน) ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 
-ภาพประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-ในการทำเหมืองแร่ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 

 

 

 

 

 
 

6.ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  การบริหาร
ท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ วัดผลประเมินได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า
เทียม โดยยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เกิดความเสมอภาคและประโยชน์สูงสุด  
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- ปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทางเพ่ือบริการการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 

 
 

-ประชุมประชาคมร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ
บ้านนาสาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

-ปรับปรุงเทศบัญญัติขยะมูลฝอยตำบลพรุพี 
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-บริการจัดเก็บค่าน้ำประปาเชิงรุก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำประปา 

 
 
 
 

 
 
 

-จิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านช่องช้างก่อนเปิดเทอม 
 

 
 
 
 

 
   
 

-ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย  และ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 
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-รางวัลด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 
พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 
คะแนนรวม 5 ด้าน ของเทศบาลตำบลพรุพี  

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 
 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4  ด้านที่ 5 รวม 5 ด้าน คิด
เป็น

ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

110 95 100 98 190 145 375 348 65 51 840 737 87.74 
 

สรุปรายงานผลดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ประจำปี พ.ศ.2564(เทศบัญญัติ) 
 

ด้านที่  นโยบาย โครงการ เงินงบประมาณ 
1 นโยบายด้านการศึกษา 19 3,169,108.00 
2 นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต 50 10,709,910.00 
3 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการคมนาคม 
8 5,133,200.00 

4 นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 10,000.00 

5 นโยบายด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 ไม่เบิกงบประมาณ 

6 นโยบายด้านบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 

3 
530,000.00 

 รวม 83 19,552,218 
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สรุปรายงานผลดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ประจำปี พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสม) 
ที่  โครงการ หมู่ที่ เงินงบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาตก  7 337,800.- 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด 4 500,000.- 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียนพิง 7 333,300.- 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ (ข้าง

บ้านกำนันเสรี) 
6 715,900.- 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนผึ้ง  7 451,800.- 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุพดี 3 500,000.- 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเสงี่ยม 1 500,000.- 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่ง

ตะวันออก  
3 

500,000.- 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออกสายใหม่ 3 50,300.- 
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพัฒนาเศรษฐกิจ  3 34,900.- 
11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองสูญ 5 64,400.- 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตายก 7 25,100.- 
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปาภูเขา 7 18,000.- 
14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่น  4 33,900.- 
15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจุฬาภรณ์แปลง 1 แยกค่าย 508 7 38,800.- 
16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัรงสายจุฬาภรณ์แปลง 1-แปลง2 7 44,600.- 
17 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่5 

บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ  
4 

49,100.- 

18 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาด dia 1.20 เมตร     
2 แถว ซอยข้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง  

7 
59,600.- 

19 โครงการขุดลอกลำห้วยคลองสูญ  5 50,200.- 
20 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างเมรุวัดสุคนธาวาส 6 5,500.- 
21 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยลุงแย้มพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ  5 17,500.- 
22 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพรง จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 3 28,000.- 
23 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพรง จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 3 34,000.- 
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รางยู บริเวณถนนสายบน

ควน หมู่ที่ 5 
5 

 

602,000.- 

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  4 153,000.- 
 รวม  5,147,700.- 

 
สรุปรายงานรับ – จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท) รายรับจริง (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง   
     หมวดภาษีอากร 740,000.00 159,797.28 
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     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 378,000.00 612,288.70 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 25,000.00 182,663.38 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

1,200,000.00 1,164,892.12 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 400,000.00 262,295.00 
     หมวดรายได้จากทุน 2,300.00 2,035.00 
รายได ้ท ี ่ร ัฐบาลเก็บแล ้วจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

     หมวดภาษีจัดสรร 26,470,000.00 28,095,519.30 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     หมวดเงินอุดหนุน 17,000,000.00 20,066,439.76 

รวมรายรับ 46,440,300.00 50,545,930.54 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

(บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 
      งบกลาง 12,155,240.00 11,418,928.35 
      งบบุคคล 14,907,177.00 13,797,481.66 
      งบดำเนินงาน 10,771,973.00 8,274,155.56 
      งบลงทุน 6,227,310.00 401,732.50 
      งบเงินอุดหนุน 2,378,600.00 2,184,160.00 
      งบรายจ่ายอื่น 00.00 00.00 

รวมรายจ่าย 46,440,300.00 36,076,458.07 
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 

รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท) 

เงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 2,028,122.00 2,028,122.00 
รวมร ับจ ่าย - รายจ ่าย ท ี ่ ไม ่ต ้องตราเป็น
งบประมาณรายจ่าย 

  

 
ตลอดระยะเวลาในการบริหารที่ผ่านมา กระผมผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุ

พี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ ่งมั ่นพัฒนา
เทศบาลตำบลพรุพีให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ตามท่ีท่านนายกได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกได้แถลง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ต่อสภาในวันที่  11  มิถุนายน  2564 พ.ศ. 2564ท่านก็ได้สรุปเป็นด้านๆ ใน

เรื่องของนโยบาย 1. ด้านการศึกษา  
2. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต   
3.  ด ้ านการพ ัฒนาโครงสร ้ า งพ ื ้ นฐาน สาธารณ ูปโภค 

สาธารณูปการ และการคมนาคม 
4.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6. ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   

 อยากให้เพื่อนสมาชิกได้สอบถามหรืออภิปรายที่นายกได้แถลงนโยบายใน
สภาเป็นเรื่องที่ผ่านมาของปีที่แล้วด้วยและเรื่อง 5 เดือนก่อนหน้านี้ด้วย เพื่อน
สมาชิกได้สอบถามสิ่งต่างๆ หรือจะอภิปรายในส่วนใด ขอเชิญท่านนายกครับ 

 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ในปีที่แล้วมาในงบประมาณปี พ.ศ 2564 ตามนโยบายมีอยู่ 2 ด้าน คือ
การพัฒนาคนและพื้นฐานชีวิตเราได้ดำเนินการในรัฐบาลที่แล้วเราตั้งใจมุ่งมั่นใน
การดำเนินการในการทำงานเรามองตัวเองไม่ค่อยเห็นแต่มีหน่วยงานภายนอกที่เขา
มามองให้เราก็เป็นที่น่ายินดีว่าในช่วงที ่แล้วมานั้นเทศบาลตำบลพรุพี ถ้าการ
ประเมินภายนอกประเมินตามหลักวิชาการไม่ใช่ประเมินเอาเองด้วยความอคติบาง
ความพอใจอยู่บาง แต่นี้คือบุคคลภายนอกมาประเมินในช่วงที่กระผมบริหารอยู่  8 
ปี ผลการประเมินองค์กรภายนอกของเราอยู่อันดับแนวหน้าใน 134 ท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีก ่อนเราประเมินได้  75 การพัฒนาคุณภาพดีเด่น
ระดับประเทศได้รับรางวัล และเกิดจากการประเมินแล้วกระผมได้บอกเจ้าหน้าที่
ว่าเราทำดีแล้วไม่จำเป็นต้องไว้ที่บ้านเราทำดีแล้วต้องอวดเพื่อนสะบางกิจกรรม
ต่างๆ ที่เราทำโดยเฉพาะพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในท้องถิ่น
ทั้งหมดมีสองที่ที่ได้รับการประเมิน คือ เทศบาลตำบลพรุพีในด้านการบริหารและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกที่หนึ่ง คือ ท่าฉางในเรื่องของการพัฒนา พัฒนา
ชุมชนบังเอิญว่าวันที ่เขาประเมินผู ้ที ่ทำผลงานการประเมินถูกกักตัวไม่ได้ไป
ประเมินกระผมกับรองปลัดแทนแต่ด้วยงานที่เราได้ร่วมกันทำ  ร่วมกันคิดเราก็รู้ว่า
วิธีขั้นตอนการดำเนินการอะไรต่างเราก็คิดได้  ผู้ที่มาเป็นประธานในการประเมิน
ท่านรองวุธิพงศ์  คล้ายอำนวยมาเป็นประธานพอประเมินท่านกับกระผมตอบเท่าๆ 
กันท่านบอกว่าของพรุพีกระผมเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระผม
ได้ส่งไป 2 เรื่อง คือ 1. โรงเรียนผู้สูงอายุ 2.โรงพยาบาลผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการ
ประเมินและก็ผ่านการประเมินระดับกรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น และ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศเกียรติคุณเทศบาลตำบลพรุพี เป็น
เทศบาลที่บริหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ซึ่งเจ็ดพันกว่าแห่งที่ผ่านการะ
ประเมิน สองร้อยกว่าแห่ง เป็นที่ภาคภูมิใจว่าของเราทั้งหมดไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่
ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลพรุพีได้รับรางวัล
ระดับประเทศอีกส่วนหนึ่ง คือ สิงห์เงิน ทั้งเทศบาลและตัวนายกฯ จากมูลนิธิ หนึ่ง
แสนกล้าสร้างความดีเพื่อพ่อ และ จากสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็น
เกียรติและประวัติของเทศบาล การบริหารของเราในทุกด้าน เราเองนั้นมองไม่เห็น
ตัวเองแต่หากว่าเราได้ออกไปข้างนอกกระผมได้ให้นโยบายทั้งเจ้าหน้าที ่และ
พนักงานเราส่งไปเพื่อการพัฒนาเราจะเห็นจุดเด่น จุดด้อยของเราและเรามา
ประเมินในช่วงต่อไปนี้คงจะร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำ ยินดีด้วยกันครับ
ขอบคณุครับ 

  
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะซักถามอะไรอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
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ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี ผ่านครับต่อไประเบียบวาระท่ี 7 
       
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1เรื่องคำนวณค่ามาตรน้ำ เดือนพฤษภาคม 2564 ของผู้ใช้น้ำ 7 
ราย โดยเป็นรายละเอียดของผู ้ใช้น้ำปกติที ่มีค ่าน้ำขึ ้นผิดปกติของเดือน 
พฤษภาคม  2564 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้านายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ขอเสนอญัตติ
เรื ่อง คำนวณค่ามาตรน้ำ เดือนพฤษภาคม-64 ของผู ้ใช้น้ำ 7 ราย โดยเป็น
รายละเอียดของผู้ใช้น้ำปกติท่ีมีค่าน้ำขึ้นผิดปกติของเดือน พฤษภาคม-64 
 ตามท่ี ได้เกิดปัญหาค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ ของผู้ใช้น้ำ จำนวน 7 ราย 
ในเดือนพฤษภาคม-64 และได้มีการประชุมร่วมกับผู้ใช้น้ำประปาทั้ง 7 ราย พบ
ความเป็นไปได้ว่าเกิดจากปัญหาของระบบจ่ายน้ำเนื่องจากเกิดความดันอากาศใน
ท่อประปา ส่งผลให้มาตรน้ำสูงผิดปกติ โดยมีการตกลงร่วมกันว่าจะหาค่าเฉลี่ยของ
เดือน เมษายน-64 กับเดือนมิถุนายน-64 เพ่ือจ่ายค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม-
64 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ข้าพเจ้าจึงขอรายงานรายละเอียดผู้ใช้น้ำปกติที่มีค่าน้ำขึ้นผิดปกติ จำนวน 
7 รายจึงขอเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบในการดำเนินการ คำนวณ
ค่าน้ำประปาโดยวิธีหาค่าเฉลี่ยตามข้อมูลข้างต้น เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 การใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลพรุพีใช้มาทุกเดือนแต่ในเดือนหนึ่งจะ
พุ่งสูงขึ้นตามที่เสนอมา ตามที่กระผมได้รับการร้องเรียนกระผมก็ให้เจ้าหน้าที่
ประปาออกไปตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ขั้นแรกตรวจมาตรน้ำก่อนว่ามาตร
น้ำเสียหรือไม่ก็ปกติ  ปริมาณของเราต่อไปต้องแก้ไขท่อประปาเราไม่ได้มีท่อ
ระบายอากาศพอน้ำไปไม่เต็มท่ออากาศก็จะดันทำให้มิเตอร์น้ำเสีย คือไม่ได้เป็น

ลำดับ รหัส
ผู้ใช้น้ำ 

ชื่อ-สกุล ค่าน้ำ(บาท) ค่าเฉลี่ย
(บาท) 

หมาย
เหตุ เมษายน-64 พฤษภาคม-64 มิถุนายน-64 

1 00002 นางชั้น ชูกลิ่น 101 725 137 119  
2 00004 นายสมพร   เพชรราช 35 1,245 95 65  
3 00006 นางขวัญจิต  ชูกลิ่น 75 945 161 118  
4 00009 นายเล็ก  ฑรุตเผือก 55 1,095 60 57.50  
5 00013 นางวิมลรัตน์  แก้วรัก 40 465 60 50  
6 00014 นายนิกร  ช่วยสวัสดิ์ 35 1,555 90 62.50  
7 01183 บจก.วีวิววิศวกรรม 101 1,545 155 128  
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ข้อผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ้าของบ้านก็ใช้ปกติ ผู ้ไปจดและเก็บค่าน้ำก็ปกติ
ฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมกระผมบอกว่าให้เอาสองเดือนหน้าหลังมาบวกกัน แต่
ด้วยเหตุว่าใบเสร็จที่ออกไปมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะมีค่า
ต่างๆ ค่าต่างประมาณ หกพันกว่าบาทนี้เราจะทำอย่างไร ตามระเบียบในส่วนหนึ่ง
ที่เราจะดำเนินการได้เทศบาลต้องเอาเงินส่วนไหนไปชดเพราะใบเสร็จจะต้องให้
ปกตเิราจะเขียนใบเสร็จใหม่ก็ไม่ได้  ในส่วนนี้เราก็เอางบเงินสะสมเอาไปจ่ายในจุด
นี้ ที่นำเสนอเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นการแจ้งเพ่ือทราบไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอ่ืนมีเรื่องอะไรจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี หรือปรึกษาหารือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่ผ่านมาขอให้เสนอได้

ครับในวาระเรื่องนอ่ืนๆ  ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ์ครับ 
 
นายสุริยา   ประพันธ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา   ประพันธ์สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 
  อยากเรียนถามเรื่องค่าน้ำประปาของหมู่ที่ 4 นั้น โดยคิดค่าเฉลี่ยตั้งแต่

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 แล้วมาหารสอง แล้วมันจะได้ยอดเงิน
ตามที่ตกลงที่ประชุมผู้ที่ใช้น้ำเรื่องน้ำที่ผิดปกติของหมู่ที่ 4 แต่ตอนท้ายนี้ต้องจา่ย
ขาดเงินสะสม คือหมายถึงว่าท่านต้องเอาเงินสะสมส่วนนี้ไปใช้ในจำนวน 6975.- 
บาท ไปเติมให้เต็มกับเงินสะสมหรือเงินกองกลางที่ท่านชี้แจงมา กระผมเรียนถาม
คณะผู้บริหารว่า 1. ทำไมไม่จบที่บริหาร กระผมคิดว่าการผิดปกติของมาตรน้ำ
ตามที่ประชุมผู้ใช้น้ำจำนวน  7  รายนี้ตกลงกันไว้ว่าหารสอง ในการจ่ายขาดเงิน
สะสมตรงนี้ไปชดให้จำนวน 6975.- บาท อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของหมู่ที่ 7 บ้านช่อง
ช้างเรื่องโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองฟังปูนตอนนี้โครงการก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 
กระผมอยากทราบว่าท่านจะทำอย่างไรกับกองทรายที่กองอยู่ใต้ต้นไม้จะแก้ปัญหา
อย่างไร จะปรับภูมิทัศน์อย่างไรเพราะหากพ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 7 เขาก็ได้ถาม
กระผมมา  กระผมก็ได้นำเสนอเรียนถามท่านนายกฯ เมื่อไหรจะได้แก้ปัญหาเรื่อง
กองทรายสักทีเพราะกองอยู่ที่เดิมอยู่นานแล้ว ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ต้องขอขอบคุณสุริยา  ประพันธ์ ที่ได้สอบถาม คือเรื่องน้ำแจ้งเพื่อทราบ
บางที่ท่านก็รู้แล้วว่าการแก้ปัญหาท่านไม่รู้ว่าแก้ยังไงเวลาชาวบ้านถามตอบไม่ถูก
ตอนนี้คือต้องให้ท่านได้ตอบเป็นแนวเดียวกัน การดำเนินการคือตรงนี้ไม่มีคนผิด 
คนที่ออกไปตรวจมาตรผิดคือเราหาข้อผิดพลาดได้ แต่นี้เกิดจากภัยธรรมชาติ 
 เรื่องที่ 2 เรื่องทรายกระผมก็เป็นห่วงอยู่มากครับ กระผมก็พยายามเร่ง
ฝ่ายกฎหมายของเทศบาลว่าเรื่องทรายเขาต้องปรึกษาทาง ปปช.  เพราะว่านี้คือ
ของกลาง ส่งหนังสือไปเขายังไม่ตอบ ที่จริงเป็นอำนาจของนายกจะประมูลหรือว่า
ทำยังไงก็แล้วแต่ แต่เรื่องนี้มันยังติดขัดอยู่ ถ้าทำไปแล้วเดียวเรื่องมันย้อนกลับมา
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ว่าของกลางหายไปไหนเราก็เลยต้องปรึกษาขอกฎหมายให้ชัด กระผมก็ได้สอบถาม
ไปอยู่เรือย ๆ เขาก็ตอบว่ารอหนังสือจากปปช.อยู่ครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณวิรัช  ช่วยเกิด ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นายวิรัช  ช่วยเกิด  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายวิรัช   ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

 กระผมอยากจะสอบถามเรื่องค่าน้ำประปากระผมดูเดือนเมษายนบาง
บ้านมันน้อยพอมาเดือนพฤษภาคม มันมากแต่พอไปเดือนมิถุนายน มันน้อยอีก
กระผมสันนิฐานว่าจะไม่มีการไปเช็คมาตรมากกว่าหรืออย่างไร กระผมอยากให้
ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมแบบนี้ก็ทุกปีละครับท่านประธาน
กระผมอยากให้ตรวจคนที่ไปเช็คมาตรน้ำด้วยบางที่จะซุ่มไปก็ได้ สองสามเดือนไป
ครั้งหนึ่ง กระผมได้สังเกตุเดือนเมษายนจะถูกกว่าเดือนมิถุนายนมากถ้าความเป็น
จริงแล้วมันจะอยู่ในระดับเดียวกันได้แต่ในเมื่อไม่ไปเช็คมันจะเพิ่มขึ้นทันที  เรื่องที่
สองเรื ่องจ่ายขาดเงินสะสมมันผ่านไปนานแล้วแต่ความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนก็มีกระผมอยากให้ฝ่ายบริหารยกเรื่องที่เดือดร้อนจริงๆ เช่น ขุดลอกลำ
คลองหมู่ที่ 5 เข้าหน้าฝนแล้วต้องดำเนินการได้แล้ว ไม่ใช่ว่าให้เกิดเหตุก่อนถึงจะ
ไปดำเนินการ ต้องดูว่าสิ่งไหนความเดือดร้อนของชาวบ้านมาก่อนน่าจะทำก่อน 
ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ขอขอบคุณท่านวิรัช  ช่วยเกิด เรื่องน้ำมันเป็นบ้านที่ติดๆ กันมาทั้งหมด
มันเป็นสายถ้าเป็นรายมันอาจเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเกิดจากอาการเป็น
บ้านเดียวเป็นไปไม่ได้  1. มีอยู่หลายเจ้าในหมู่ 5 ภายในเดือนเดียวกี่พันไม่ทราบ
แล้ว พอสอบไปสอบมาท่ออุดอยู่หลังเมนครั้งแรกก็โว๊ยวายว่าทำไมเก็บค่าน้ำแพง
แล้วก็เป็นอย่างนี้หลายๆ ราย  เรื ่องที่สองที่ว่าไม่ไปเช็คคือหลับตามจดเรื่องนี้
กระผมรับแจ้งครับ กระผมจะไปกำชับพนักงานที่จดมาตรครับ เพราะว่าทุกครั้งที่
ได้รับการร้องเรียนมากระผมก็ได้ให้พนักงานไปเช็คมาตรว่าผิดปกติหรือไม่ บางครั้ง
เกิดจากการกระทำของตัวเองพอมาตรน้ำขึ้นแล้วโว๊ยวายทันที แต่ถ้าหากว่าแต่ละ
เดือนไม่ไปตรวจมันต่างกันไม่มากหรอกครับการที่เอาเงินสะสมไปใช้เราต้องดูกรณี
มันเป็นเหตุแค่ไหน จะต้องมีเหตุอันควรที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ถ้าผิดจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่แหละต้องจ่าย แต่นี้ไม่ผิดเข้าจะจ่ ายยังไงเรา
ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย  ในเรื ่องงบสะสมต้องขอโทษด้วยที ่ต้องล่าช้า
เพราะว่าของเรางบประมาณประจำปีมาสะสมอยู่ช่วงท้ายหมดเลยโครงการของปี 
2564 พอมาช่วงท้ายเราก็เร่งงบประมาณปี เราต้องหาผู้รับจ้างให้ได้ก่อนวันที่ 30 
กันยายน 2564 ถ้าไม่ได้เราต้องเข้าวาระการประชุมสภาเพื่อกันเงินตัวนี้ไว้ ถ้าได้
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ทำสัญญาแล้วเอาสัญญาไปประกัน หลังจากนั้นเราก็ทำของเงินสะสม  เงินสะสม
ตัวนี้ได้ผู้รับจ้างเกือบจะหมดแล้ว ช่วงหน้าฝนขุดลอกกระผมก็ได้สั่งการไปแล้วให้
ดำเนินการ โดยเฉพาะถนนคอนกรีตถ้าเราเทปูนไปแล้วถ้าโดยฝนหน้าปูนมันจะเสีย
กระผมบอกว่าถ้ายังไงให้ชะลอไว้ก่อน โครงการทั้งหมดได้ทำแต่ขุดเจาะบ่อบาดาล
นอกจากนั้นเตรียมไว้หมดแล้ว คือไปกรีตเตรียมไว้หมดแล้วกระผมว่าถ้ายังไงให้
ชะลอไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณธีรพล   ดำฉวาง ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นายธีรพล   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายธีรพล   ดำฉวาง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากกระผมได้ขับรถผ่าน
ถนนสายเทศบาลศาลาโสภณหน้าบ้านพี่บัวผัน หมู่ที่ 4 มีน้ำท่วมขังและไหลผ่าน
บนถนนซึ่งกระผมดูแล้วมันเป็นอันตรายต่อผู ้ใช้รถบนถนนขอให้ผู ้บริหารให้
ผู ้รับผิดชอบด้านนี้ไปดูตรวจสอบเพื่อนำเข้าสู่ในปีงบประมาณไปท่านจะแก้ไข
ปัญหาแบบไหนอย่างไร ได้โปรดช่วยลงไปดูเพื่อแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน  ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายบุญเลิศ   รอดศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

 กระผมขอชี้แจงเรื่องที่คุณธีรพล  ดำฉวาง เรื่องน้ำของหมู่ที่ 4  เรื่องนี้
กระผมเองก็ได้นำเรื่องมาเสนอ ผอ.กองช่างได้เข้าไปวัดและได้เขาไปดำเนินการ
เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสบายใจได้เพราะกระผมก็ไม่ได้ละเมิดความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่ากระผมได้
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มันช้าสักนิดในระบบการทำงานของหน่วยงาน
ราชการเพราะต้องไปเป็นตามขั้นตอน ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นางวาสนา  เกื้อฉิม  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 ดิฉันวาสนา  เกื้อฉิมสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

ขออนุญาตสอบถามท่านนายกตามที่วิสาหกิจชุมชนอนุสรณ์สถานบ้าน
ช่องช้างได้มาประสานงานได้ปรึกษาท่านนายกเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้
พื้นที่ป่าสงวน เบื้องต้นทราบว่าท่านนายกได้ดำเนินการไปบ้างแล้วอยากให้ท่าน
นายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยค่ะ 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอขอบคุณ คุณวาสนา  เกื้อฉิม วันที่เขาประชุมแต่วันที่ประชุมนั้นผม
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าโครงการต่างๆ ต้องผ่านเทศบาลก็มาประสานกระผม
ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนบ้านช่องช้างมันเป็นสองส่วนบังเอิญว่าเป็นพ้ืนที่ของป่า
ไม้ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วต้องการทั้งหมดทั้งของเอกชนและของป่าไม้ข้างบ้านทนาย
สุรัตน์ จะให้วิธีการว่าให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ กระผมก็ได้ไปประสานกับป่าไม้
ที่ห้วยมุดก็นัดวันกัน  หลังจากนั้นเราเอาทั้งสองแห่ง กระผมก็ให้รองบุญเลิศ ไป
ประสานอุทยานถ้ายังนั้นอุทยานเขาประสานนายอำเภอ เพราะช่องช้างเข้ามา
กระผมได้สองโครงการนอกจากท่องเที่ยวแล้วและเรื่องชลประทานปัญหาน้ำที่
ร้องเรียนไปสำนักนายก สำนักนายกส่งเรื่องกลับมาจังหวัด และนายอำเภอมาคุย
กับเราที่นี่ ที่กระผมบอกว่าเราเจาะบาดาลใหม่แต่กระผมไม่แน่ใจไม่ว่าน้ำจะเป็น
สนิมหรือไม่เพราะเรื่องใต้ดินเราก็ไม่รู้  แต่แก้ไขปัญหาได้มั่นคงคือ การสร้างฝาย
เก็บเมื่อเราสร้างแล้วอุทยานได้ประโยชน์อะไรบ้าง ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรบ้าง 
คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย วันนั้นฝนตกกรมป่าไม้ไม่ได้มาเขาบอกว่าถ้าพร้อมค่อย
นัดตรงนี้ถ้าไปกระตุ้นปลัดธนภัทร ก็มาสำรวจว่าต้องหาพิกัดของป่าไม้  กระผมได้
ทำเรื่องไปแล้วต้องเอาแผ่นที่ของป่าไม้เอาไปแนบกับเรื ่องเพื่อขอใช้พื้นที่ตรงนี้  
การขอใช้พื้นที่ก็ต้องเช่า ผู้เช่าก็ต้องเทศบาลและท่องเที่ยวช่องช้างบอกว่าจะต้อง
ขอทั้งภูเขานั้นของชาวบ้านด้วย  ถ้าเทศบาลเช่าประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่เหมาะสม  
ส่วนที่สองคือแปลงจุฬาภรณ์สองที่ทางท่องเที่ยวสู่ชุมชนจำลองขึ้นมา เจ้าของที่ดิน
มันหลายราย ตรงนั้นติดอุทยานและป่าไม้กระผมเลยให้มาทั้งสองส่วนว่าจะเอาแค่
ไหนของป่าไม้เราทำจ้างแต่ของอุทยานเราทำโครงการร่วมแหล่งท่องเที่ยวระหวา่ง
ชุมชนกับอุทยาน ให้ปลัดธรภัทรนัดใหม่ แต่ต้องบอกกระผมสักวันสองวันครับ ที่
อุทยานและเชิญนายอำเภอขึ้นไปดูด้วยว่าอุทยานมีต้นไม้กี่ต้น อุทยานแต่ชื่อแต่การ
ครอบครองเป็นของชาวบ้าน ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณปุณนรัตน์   ทองสุก ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นายปุณนรัตน์   ทองสุก  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายปุณนรัตน์   ทองสุก สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 

 เรื่องถังขยะในหมู่ที่ 1 ตอนนี้มีหลายจุดมีสุนัขคุ้ยเขี่ยทำให้เกลือนเต็มถนน
ตอนนี้ภาพความสวยงามมันก็ไม่มีแล้วถึงเราจะจังภูมิทัศน์ให้สวยงามยังไงถ้าขยะ
ยังเต็มถนนมันก็ดูดีไม่ได้กระผมคิดว่าน่าจะทำแบบเหมือนข้างไปรษณีย์ให้ทำเป็น
กระทงเพราะสุนัขจะคุ้ยเขี่ยไม่ได้ตอนนี้มีหลายจุดหน้าร้านพรุพีเฟอร์นิเจอร์ หน้า
ร้านข้าวต้ม ที่พบเห็นเป็นประจำบ่อยมากครับ เรื่องที่สองจากภัยธรรมชาติเป็น
หน้าที่โดยตรงของเทศบาลต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนตอนนี้หมู่ที่ 2 ประสบผลพวงจาก
น้ำท่วมครบเวลาหนึ่งปีแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซอยเกาะไซ ซอยด้านในโรงเรยีน
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บ้านคนมีสองจุดสามจุดไม่มีการแก้ไขเลยขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามที่คุณปุณนรัตน์  ทองสุก ได้สอบถามเรื่องขยะหน้าไปรษณีย์นั ้นคือ
เริ่มต้น แต่ถ้าได้ผลก็จะได้ดำเนินการ ส่วนที่ 2 คือน้ำเซาะถนน ในแผนของเรานี้
ขอเชิญด้วยครับเราเอารถเข้าไปแล้วรถ 6 ล้อ วันนั้นเข้าไปหมู่ที่ 3 ได้บรรทุกหิน
ไปลงขอเชิญเจ้าของพื้นที่ด้วยครับวันศุกร์นี ้ได้ซ่อมของเราจุดนิดจุดหน่อยต้อง
จัดซื้อจัดจ้างสองรถสามรถ มันก็ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกัน เรานัดกันว่าทุกวัน
ศุกร์เราจะช่วยกันพัฒนาเราควบคุมกันไปเรื่อย ๆ   วันพฤหัสบดีเราก็เริ่มวิ่งหินไป
ลงไว้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านไพโรจน์  ยงทิว ครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
นายไพโรจน์  ยงทิว  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กระผมนายไพโรจน์  ยงทิว ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกที่จะเสริมในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำสูง
ผิดปกติซึ่งในญัตติตัวนี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ได้เข้าประชุมได้
เชิญผู้ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานได้รับคำสั่งจากท่านนายกได้ทำหน้าที่
เป็นคณะทำงานวันนั้นเราได้ประชุมกันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาครั้ง
แรกซึ่งผู ้ใช้น้ำผู้เข้าประชุมทั ้งหมดเขาก็ยืนยังว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่าไม่ได้เป็น
ความผิดของเขาและเงื่อนไขตัวนี้กระผมได้นั่งทบทวนงบประมาณของหมู่ที่ 4 นั้น 
ส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าดับ ตู้ควบคุมระบบ มีปัญหาอยู่
บ่อยครั้ง ตามภาษาช่างเรียกว่าเครื่องมันติ๊ดพอมันทำงานไปมากๆ เครื่องมันจะตัด
ไปโดยอัตโนมัติ พอเครื่องตัดกว่าจะรู้ว่าน้ำหมด พอแจ้งช่างขึ้นไปซ่อมดำเนินการ
เสร็จปล่อยน้ำขึ้นถังกว่าจะลงมาถึงแถวหน้าค่าย กว่าน้ำจะมาถึงใช้เวลากว่าชั่วโมง 
และได้ไปสอบถามเขาบอกว่าน้ำไม่ไหลแต่ตัวเลขมันหมุนซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้ค่าน้ำมันสูงขึ้นผิดปกติถ้าเราดูในเดือนเมษายนมันอยู่ในระดับปกติพอเดือน
พฤษภาคม มันขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยเท่าพอเดือนมิถุนายนมันก็ลงมาอยู่ในภาระปกติซึ่ง
เดือนนี้ กระผมขอชี้แจงเสริมจากท่านนายกว่าเพ่ือนสมาชิกดูที่ด้านล่างเขียนว่าขอ
เสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นญัตติ
แต่มาอยู่ในระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งคำว่าญัตตินั้นถ้าสภาไม่พิจารณาให้มัน
ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับญัตติที่ท่านนายกเสนอผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือ
คณะทำงานการจัดเก็บค่าน้ำมันไม่สามารถดำเนินการต่อได้ในเดือนพฤษภาคม 
เพราะว่าสภาต้องให้ความเห็นชอบว่าญัตติตัวนี้จะดำเนินการอย่างไรเพราะเรา
ไม่ได้พูดแล้วพูดเลยในเรื่องอ่ืนๆ แล้วผู้บริหารไปแก้ในญัตตินี้มันเป็นญัตติครับท่าน
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ประธานในหนังสือเขียนไว้ว่าเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ตัวนี้ในความ
คิดเห็นของกระผมมันต้องมีความชัดเจนในญัตติตัวนี้ครับท่านประธาน  เพราะ
คณะทำงานโดยเฉพาะฝ่ายจัดเก็บซึ่งจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อหลังจากสภามีมติ
ว่าญัตตินี้เห็นด้วยหรือไม่กับการใช้เงินสะสมไปทดแทนส่วนต่าง เพราะชาวบ้านเขา
ก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่จ่ายเพราะมันไม่ใช่เป็นความผิดของเขามันเป็นการผิดพลาด
เทคนิคของทางระบบประปา ซึ่งเราจะให้เขารับผิดชอบมันก็เป็นไปไม่ได้  ถ้าเขาใช้
เยอะจริงทำไมเดือนพฤษภาคมเดือนเดียว จากรายที่ 1-2 นายสมพร เพชราช 35 
บาท มันก้าวขึ้นไป 1,245 บาท  พอมาเดือนมิถุนายน มันเหลือ 95 บาท  แล้ว
รายชื่อทั้ง 7 นี้มันอยู่ในโซนเดียวกันหมด เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิก
สภาทุกท่านตัวนี้เราไม่ได้อภิปรายกันเรื่องอื่นๆ ธรรมดาแต่มันเป็นญัตติเพื่อขอ
ความเห็นชอบในสภาว่าสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ หรือถ้าจ่ายตามนี้
ผู้รับผิดชอบจะไปดำเนินการเก็บค่าน้ำในเดือนพฤษภาคมต่อไป จึงเรียนกับท่าน
ประธานว่าในญัตติตัวนี้เราจะต้องมีผลในการเสนอญัตติตัวนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  สำหรับญัตติเรื่องนี้กระผมเองเป็นผู้พิจารณานำเข้าในวาระเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพราะกระผมพิจารณาดูแล้วในเรื่องนี้ไม่มีในระเบียบหรือข้อกฎหมายอะไรเลยที่จะ

เทียบเคียงให้กับสภาพิจารณา กระผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหาร
น่าจะดำเนินการได้เลย  ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการและ
สามารถดำเนินการได้  ในเรื่องของสภาไม่มีอำนาจตรงนี้ ไม่มีข้อระเบียบที่จะไป
อนุมัติในส่วนนี้ได้ กระผมก็ได้นำเข้าวาระอ่ืนๆ แต่ถ้าวันไหนสามารถทำได้ในส่วนนี้
กระผมก็ให้นำเสนอใหม่ก็ได้  แต่วันนี้กระผมนำเข้าในวาระเพื่อพิจารณาไม่ได้ครับ
เรื่องนี ้ สำหรับเรื่องนี้ท่านนายกฯ มีอะไรติดใจอะไรไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสมคิด   ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ส่วนต่างตรงนี้เมื่อไม่ได้เกิดจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ในแง่
กฎหมายทางเทศบาลได้กำหนดไว้ว่า  ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองอีกส่วนหนึ่งได้หาทาง
ออกร่วมกับสภา เรื่องนี้กระผมแจ้งให้ทราบ  ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 กระผมขอแจ้งเรื่องสถานการณ์ของโรคโควิด 19 สิ่งที่ใกล้ตัวสุราษฎร์ธานี
เราติดหนึ่งในสิบติดต่อกันมาทั้งอาทิตย์แล้วครับตัวเลข สองร้อยกว่า ตั้งแต่วันที่ 
18-20 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 233 คนแล้วครับ มีคำถาม สปก. ของ
อำเภอว่าทำไม่ต ัวเลขมันนิ ่งอยู ่ท ี ่สองร้อยกว่าปรากฎว่าท่านลองถาม รอง
สาธารณสุขจังหวัดหมอพิชิตบอกว่า  ตัวเลขมันถูกล๊อก จริงๆ แล้วสุราษฎร์ธานี
ตัวเลขมันจะสูงกว่านี้ต่อวันเท่ากับเยาวราชหรือสงขลาแต่เราจะล๊อกตัวเลขเอาไว้ 
233 คน ติดต่อกัน 3 วันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าความเป็นจริง  บ้านนาสารเรา ณ  วันนี้
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วิกฤตของเราครั้งนี้หนัก วันนี้เราเตรียมอะไรกันบ้างสิ่งที่เตรียมอยู่ในเทศบาลคือ
พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สถานการณ์ภายในของเราเองเริ ่มต้น
ตั้งแต่ปลายกันยายน  ตุลาคม เริ่มหนัก พฤศจิกายน ก็เริ่มทยอยมาแต่ทุกเคสไม่ได้
เกิดข้ึนจากภายใน มาจากภายนอกท้ังสิ้นนำเรียนว่าอำเภอบ้านนาสารทั้งหมด 11 
ตำบล มีกลุ่มผู้ติดไปแล้วนาสาร 268 คน  ลำพูน 127 คน ทุ่งเต่าใหม่ 127 คน 
น้ำพุ 107 คน ควนสุบรรณ 97 คน ทุ่งเต่า 74 คน เพิ่มพูนทรัพย์ 74 คน เพ่ิม
อีก 5 คน ท่าชี 48 คน คลองปราบ 45 คน ควนศรี  22 คน พรุพี 15 คน พรุพี
มาที ่หลังเราโดยพม่าเคสแรกเขาไปเฝ้าแฟนที่โรงพยาบาลบ้านนาสารแล้วติด
มาแล้วเป็นเคสอื่นที่ทยอยมา มาจากภายนอกทั้งนั้น บางคนก็ติดมาจากพังงาแล้ว
ก็มารักษาตัวที ่น ี ่บ ้านเราเพราะเป็นคนบ้านเรา เคสที ่หนักที ่ส ุดคือเคสของ
ครอบครัว 5 คน ตรงนั้นเราคลุมพื้นที่คลุมคนเราคุมได้สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคืออยาก
ได้ความร่วมมือจากเพ่ือนสมาชิกตอนนี้เราเหลืออยู่เฉพาะไข่แดงแล้วครับ ไข่แดงที่
กล่าว คือ เรื่องของนักเรียน โรงเรียนสถานศึกษานั้นได้รับการประเมินวันที่ 9- 11 
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นห่วงคือ การเปิดภาคเรียนภาคที่ 2 เป็น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่เรายังเนินการไม่ครบกำหนด
เป็นไปยาก แต่ก็พยายามแต่บางส่วนก็เปิดไปแล้ว ส่วนใหญ่ที่นี้ของเรา 6 โรงเรียน 
ผ่านการประเมินทั้งหมดทั้ง 44 ข้อ แต่ยังไม่กล้าเปิดถ้า 1 ธันวาคม 2564 นี้
บางส่วนจะเปิดเพิ่มเติมได้ ที่เปิดดำเนินการไปแล้วก็ 5 โรงเรียน ยกเว้น โรงเรียน
พรุพีพิทยาคม แต่เปิดได้เฉพาะบางส่วน เช่น โรงเรียนบ้านช่องช้าง โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 12 เปิดช่วงเช้าจบช่วงเที่ยง ป.6 ม.1-3 ประมาณก็ไม่มากทั้ง 2 
โรงเรียนนั้น โรงเรียนห้วยล่วง โรงเรียนควนเนียงให้เปิดสลับสัปดาห์กัน 1 ,3,5 
อาทิตย์หนึ่ง  อาทิตย์ที่สอง  2,4,6 ส่วนห้วยล่วงนั้น 45 คนไม่มีปัญหา ยังหนักคือ
เรื่องของเด็กส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมยังไม่ได้เข้าไปเรียน
เลยปัญหาเกิดขึ้นว่าเด็กใหญ่และการไปการมาลำบากต้องใช้รถบัส ซึ่งส่วนนั้น
อำเภอท้วงติ่งมาว่าต้องดำเนินการแก้ไขต้องสร้างแผนรองรับ เราต้องขอความ
ร่วมมือจากท่านว่าตรงนี้ต้องช่วยการดูแลและต้องกำชับมาตรการตัวหนึ่งที่ต้องเด็จ
ขาดก็คือ การควบคุมดูแลตัวเองและก็สังคมถ้าไม่อย่างนั้นเราะคุมมันไม่ได้ ในเรื่อง
ที่น่ายินดีเราไม่มีคัตเตอร์ใหญ่ วันนี้มีแต่กลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ขอนำเรียนด้วยความ
เคารพ ขอบคุณครับ  
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณนันทา  ชัยยศ  ผอ.กองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  

 
นางนันทา  ชัยยศ  เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง   ดิฉันนางนันทา  ชัยยศ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลพรุพี 

 ขอชี้แจงที่ได้เสนอญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องค่า
น้ำประปาที่ผิดปกติจำนวน 7 ราย มีการปรึกษาหารือกันว่าจะอยู่ในห่วงวาระ
ตรงไหนของการประชุม  การเสนอไปก็เพื่อแก้ปัญหาของยอดผลต่างของลูกหนี้ 
เนื่องจากลูกหนี้ของปี 64 มีจำนวนยอดหกพันกว่าบาทปิดบัญชีเข้าเป็นเงินสะสม
ของเทศบาลตำบลพรุพีไปแล้วนั้นแต่สืบเนื่องการประชุมร่วมกันของคณะทำงานซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ทำงานได้แก้ปัญหาลูกหนี้ค่าน้ำประปาจำนวน 7 รายดังกล่าว 
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ข้อสรุปดังกล่าวที่สรุปร่วมกันหาค่าเฉลี่ยในการดำเนินการแก้ปัญหาค่าน้ำยอดตา่ง
หกพันกว่าบาทไม่สามารถจัดเก็บได้ ตอนนี้เราก็นำเสนอว่าจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเมื่อจ่ายขาดเงินสะสม เหตุผลที่ว่ามติมาขออ้างถึงระเบียบการเงิน  ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื ่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ให้กระทำได้โดยเฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนดอ้างอิงถึงข้อระเบียบดังกล่าวก็เลยนำเสนอเพ่ือ
พิจารณาในการแก้ปัญหาเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ จำนวน 
7  ราย ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปชำระในส่วนต่างที่เกิดปัญหาขึ้น ขอบคุณ
ค่ะ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  สำหรับกรณีนี้เป็นการขอมติจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าจะขอมติจะทำหนังสือ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี มาแบบนี้มันไม่ได้ครับต้องทำในรูปแบบมาให้ถูกต้องครับ ถ้าอยากให้สภาพิจารณา

อนุมัติของผู ้ร ับผิดชอบทำเรื ่องเข้ามาใหม่ก็ได้ครับก็ถือว่าเรื ่องนี ้เป็นเร ื ่อง
ปรึกษาหารือ ขอเชิญคุณไพโรจน์  อักษรทองครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญคุณไพโรจน์  อักษรทองครับ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นายไพโรจน์  อักษรทอง   เรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายไพโรจน์  อักษรทองสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 
  เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารเรื่องดัดแปลงเหล็กระบายน้ำ

ถนนข้างวัดสุคนธาวาสกระผมเห็นทางมันชำรุดหลายปีแล้วถามประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารว่าจะซ่อมวันไหน ฝ่ายบริหารได้ลงไปสำรวจบางหรือยัง ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ   รอดศรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  
 
นายบุญเลิศ   รอดศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
  ต้องขอขอบคุณท่านไพโรจน์  อักษรทอง ที่ได้สอบถามเรื่องนี้ กระผมเองก็

ได้ให้ ผอ.กองช่าง และผู้รับผิดชอบได้ไปดำเนินการตรวจสอบปรากฎว่ามีบางแต่ก็
ไม่มาก เพราะทางกองช่างได้ดำเนินการพิจารณาในเรื่องงบประมาณอยู่เพื่อที่จะ
แก้ไขให้เรียบร้อย ตัวนี้ก็ได้อเอาบางส่วนไปลงไว้เพื่อแก้ปัญหาในบางส่วนก่อน
เพราะว่ายังขาดงบประมาณอยู่ในบางส่วนขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจด้วย 
และ ขอแจ้งเรื ่องโครงการกระผมในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ 25 โครงการ  
โครงสร้างพื้นฐานได้รับมอบจากท่านนายกฯ กระผมจะขอชี้แจงเพื่อนสมาชิกใน
สภาแห่งนี้เรื่องโครงการที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติครั้งที่แล้วมา ในเรื่องโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม จำนวน  25  โครงการ และเทศบัญญัติปี 2564  ตอนนี้เทศ
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บัญญัติปี 2564  เรามีอยู่ 9 โครงการ ตอนนี้ท่านนายกฯ ก็ได้รับเร่งให้กองช่างได้
ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วแต่รอผลตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี ้แจงไปขอให้เพื่อน
สมาชิกได้ทราบตอนนี้ 8 โครงการ  โครงการที่แล้วเสร็จไปเรื่องเจาะบ่อบาดาลหมู่
ที่ 2 ก็แล้วเสร็จไป  โครงการหมู่ที่ 5 ก็แล้วเสร็จไปโครงการของหมู่ที่ 3 ตีเส้น
จราจรก็แล้วเสร็จ มีเกือบจะทุกสายยังอยู่จำนวน 6 โครงการที่ยังดำเนินการอยู่
ตอนนี้บดอัดกรีตไปทุกสายของปี 64 จ่ายขาดเงินสะสม 25 โครงการ ยัง 5 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ประชุมก็มี
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหมู่ที่  5  คณะกรรมการไม่ได้กำหนดราคากลาง ยัง
ไม่ได้ประชุม โครงการที่ 2 ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพรงหมู่ที ่  3 ยังไม่ได้
ประชุม โครงการที่ 3  ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพรงจุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ก็ยังไม่ได้
ดำเนินการ โครงการที่ 4 ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณฝายหมู่ที่ 5 ยังไม่ได้ประชุม
คณะกรรมการ โครงการที่ 5 ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ยังไม่ได้ดำเนินการยัง 5 
โครงการที่เรายังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 โครงการที่สภา
อนุมัติไปแล้วนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นดำเนินการของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินการ 
และเรื ่องกล้างวงจรปิดหมู ่ที ่ 7 และหมู่ที ่ 4 ตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ และพร้อมใช้งานแล้วครับ ขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ
ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ

ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564 ขอขอบคุณครับ 

 
 

เลิกประชุม 16.20 น. 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
แล้วเมื่อวันที่ ...................เดือน ................................พ.ศ. เวลา .............................น  
 

            ถูกต้อง 
 

 ไม่ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ…………...........................……….......   ลงชื่อ…………...........................................  
       (นางวาสนา   เกื้อฉิม)     (นายสุริยา   ประพันธ์) 

                  กรรมการ/เลขานุการ     กรรมการ 
 

ลงชื่อ……………...............................………......... 
(นายยุทธนา  แสงสุวรรณ) 

ประธานตรวจสอบรายงานการประชุม 
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สภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้มีมติรับรองการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ ...........เดือน .........................พ.ศ. เวลา .............น 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..….......... 
(นายวัชรินทร์    นาคกุล) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 


